






 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 

วันจันทร์ที ่28 สิงหาคม พ.ศ. 2566  เวลา 13.30 นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สาย  

อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 

----------------------- 

ผู้มาประชุม 

    1. นายสมพงษ์  สมภักดี   ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่สาย  
    2. นายณรงค์  ศรีวรรัตน์   รองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่สาย 
    3. นายบุญยัง  สุนันตา     สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สาย 
    4. นางธันย์ชนก  อุ่นเรือน    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สาย   
    5. นายสมเพชร  กิจตระกูล   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สาย 
    6. นางสาวฐิตารีย์  ดวงแก้ว   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สาย 
    7. นายจุมพล  ลุนทาวงค์   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สาย 
    8. ดร.กฤษ  ไชยดวงจินดา   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สาย   
    9. นายสมเดช  ยอดเชียงคำ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สาย 
    10. นางสาวนฤชล  ชุ่มเรือน   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สาย 
    11. นางสาวพรฟ้า  ศรีศรกำพล  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สาย     
 

ผู้ไม่มาประชุม  

    1. นายลิขิต  ไทยอนันต์    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สาย  (ลา) 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

    1. นายจำรัส  หลวงเป็ง    รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย 
    2. นายสาคร  สุริยะโชติ   รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย 
    3. นายชาติชาย  มูลเฟย   เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย 
    4. นายวิชัย  ศรีพธูราษฎร์   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย 
    5. นายวรรณศิลป์  จีระกาศ   ปลัดเทศบาลตำบลแม่สาย 
    6. นายสมพล  ธาตุอินจันทร์   รองปลัดเทศบาลตำบลแม่สาย 
    7. นางสาววรัตม์ฐนัน  ฐีรภัทรวงค์  รองปลัดเทศบาลตำบลแม่สาย 
    8. นายศราวุธ  ไชยมณเฑียร   หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
    9. นางทับทิม  อินทร์ปัญญา   ผู้อำนวยการกองคลัง  
    10. นายสมชาย  ดาวเรือง   ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
    11. นางเบญจสิริ  นาอินทร์   ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
    12. นายสมศักดิ์  รวมสุข   ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
    13. นายภวุฒิ  วงค์ไชย    ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
    14. นายประเทือง  เสนรังสี   ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 
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    15. นางสาวแพรวพรรณ  บรรเลงกาศ  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 
    16. นางเสาวนีย์  ทาศักดิ ์   รักษาราชการแทน หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร 
    17. นายสุระกิจ  ยอดมงคล   นิติกรชำนาญการพิเศษ 
    18. นายสิทธิชัย  ดอนมูล   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
    19. นายธรรมสาคร  ทะนันชัย   หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
    20. นางสาวอาริยชาติ  อ้ายดี   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
    21. นางอารีย์  ทาแกง    หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
    22. นางสาวปรียาภัทร  จินดายก  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
    23. นางสาวจันทร์หอม  สมคำ   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 
    24. นายอภิรติ  คำบุญ    หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
    25. นางสาวมยุรี  แก้วปัญโย   หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
    26. นายอนันต์  สิทธิวงค ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
    27. นายศรัณย์  ชูรัตน์    เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน 
    28. นายณรงค์ชัย  ประสาท   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
    29. นางสาวจุฑารัตน์  บุญยี่   เจ้าหน้าที่กิจการสภา 
    30. นายธนัท  ศรีขาว    เจ้าหน้าทีบ่ันทึกภาพ 
    31. นายกิตติกวิน  แซ่ว่าง   เจ้าหน้าที่กิจการสภา 
    32. นายจักร ี มาวิเลิศ    ผู้ช่วยนิติกร 
    33. นางสาวดวงพร  อุดมสม   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ 
 
 
เริ่มประชุม เวลา  13.30 นาฬิกา 

 

- เมื่อถึงกำหนดเวลานัดประชุมสภาเทศบาลแล้ว เลขานุการสภาเทศบาลจึงให้สัญญาณ
 เรียกสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าห้องประชุม ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สาย 
 ผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อไว้ จำนวน 11 ท่าน (นายลิขิต ไทยอนันต์ (ลา)) นั่งประจำที่แล้ว   
ครบองค์ประชุม 

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
 บัดนี้ ถึงกำหนดเวลาประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 
ประจำปี พ.ศ. 2566 ซึ ่งสมาชิกสภาเทศบาลได้น ั ่งประจำที ่ครบองค์ประชุมแล้ว        
กระผม ขอเรียนเชิญท่านรองประธานสภาเทศบาล จุดธ ูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย           
เพ่ือเป็นเกียรติแก่สภาแห่งนี้ ครับ 

 

นายวรรณศิลป์  จีระกาศ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
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- สวัสดีครับ ท่านรองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ          
และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน วันนี้เป็นวันที่สภาเทศบาลได้กำหนดนัดประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ตามประกาศสภาเทศบาลตำบล      
แม่สาย เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 
พ.ศ. 2566 ซึ่งเจ้าหน้าที่ของสภาเทศบาลได้จัดส่งประกาศดังกล่าว พร้อมด้วยระเบียบ
วาระการประชุมที ่อยู ่ในวงงานของสภาเทศบาลให้ท่านทราบเป็นการล่วงหน้าแล้ว         
และในวันนี้มีสมาชิกสภาเข้าร่วมประชุม จำนวน 11 ท่าน (นายลิขิต ไทยอนันต์ (ลา))    
ครบองค์ประชุม 

- สำหรับการประชุมในวันนี้มีวาระการประชุมที่สืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน กระผม  
จึงขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 
พ.ศ. 2566 ณ บัดนี้ 

- ลำดับต่อไป ผมจะขอดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตามระเบียบวาระท่ีกำหนดไว้ ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ประธานสภาแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 

- ข้อ 1.1 เรื่อง การพิจารณาอนุญาตให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเทศบาลทาง  
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 
พ.ศ. 2566 

- เพื่อให้การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566    
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องตามข้อ 117 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผมจึงอนุญาต     
ให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเทศบาลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์  สำหรับการประชุมสภา
เทศบาลในครั้งนี้ และขอให้ทุกท่านโปรดใช้คำพูดด้วยความสุภาพ และขอให้ระมัดระวัง
สำหรับการชี้แจงด้วย ครับ 

- ข้อ 1.2 เรื่อง มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีเป็นผู้เสนอและชี้แจงแถลงญัตติ 

- เนื ่องจากในวันนี ้ ท่านนายกเทศมนตรีฯ มีภารกิจเร่งด่วนต้องเข้าร่วมการประชุม         
เชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานและถอดบทเรียน การแก้ไขปัญหามลพิษ     
ด้านฝุ่นละออง PM    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมออกัสตัส โรงแรม          
คงการ์เด้นวิว รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย จึงไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลได้ 
และได้มีหนังสือมอบหมายให้ท่านจำรัส หลวงเป็ง รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นผู้ แถลง
และชี ้แจงญัตต ิต ่อสภาเทศบาล จนเสร็จการ ซึ ่งเป็นไปตามข้อ 56 แห่งระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ครับ 

 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

2.5 
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- ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  2  
 

เรื่อง  การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

- การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 1 
ประจำปี พ.ศ. 2566 เม่ือวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2566 

- ตามที่เจ้าหน้าที่สภาเทศบาลได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ที่คณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมพิจารณาตรวจแล้ว ไปให้ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติได้ รับทราบ
ล่วงหน้าแล้วนั ้น ผมขอเรียนถามท่านสมาชิกสภาเทศบาลว่า ตามผลการตรวจของ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมดังกล่าว มีสมาชิกสภาท่านใดจะขอแก้ไขถ้อยคำ      
ที่เป็นสาระสำคัญในรายงานการประชุมหรือไม่ ครับ 

- ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอขอแก้ไข ก่อนการลงมติขอให้เลขานุการสภา      
นับองค์ประชุมว่าองค์ประชุมครบหรือไม่ ครับ 

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน    
มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม จำนวน 11 ท่าน ครบองค์ประชุม ครับ 

 

- เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว กระผมจึงขอมติจากที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาท่านใดเห็นสมควร
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 

- มีสมาชิกสภา ยกมือ   เห็นชอบ                  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ               เสียง 
   งดออกเสียง              เสียง  (นายสมพงษ์ สมภักดี) 

 

- ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  3 
 

เรื่อง  ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 

 - การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
      1) วาระท่ี 2  แปรญัตติ 

      2) วาระท่ี 3  ลงมติ 

- ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567    
ในวาระท่ี 2 ผมขอเชิญเลขานุการสภาได้ชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้องให้ที่ประชุมทราบ ครับ 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นายวรรณศิลป์  จีระกาศ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระท่ี  2 

ระเบียบวาระท่ี  3 

10 

1 
- 
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- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน    
กระผม ขอชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม  

- ข้อ 50 กำหนดว่า “เมื ่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัตินั ้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึก
ความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มี     
การแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ
เกี ่ยวด้วยการแปรญัตตินั ้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ 
ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิก
สภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั ่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณา    
เป็นการด่วน” วรรคสอง “ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือ
แถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงาน นั้น”  

- ข้อ 51 “ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติในวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงลำดับเฉพาะข้อ      
ที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น   
จะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน” วรรคสอง “ถ้าท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ 
หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว  ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอ
เปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก” ฯลฯ 

- ขอนำเรียนท่านประธานสภาเทศบาลได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม เพื่อให้
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้แถลงรายงานต่อท่ีประชุมสภาเทศบาล ต่อไป ครับ 

 

- ทุกท่านได้รับทราบระเบียบที่เกี่ยวข้องตามที่เลขานุการสภาได้ชี้แจงให้ฟังแล้วนะครับ 
ลำดับต่อไป ผมขอเริ่มการประชุมเพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวาระที่ 2 ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้แถลง
รายงานและบันทึกความเห็นต่อท่ีประชุมสภาเทศบาล ครับ 

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน    
กระผม นายสมเดช ยอดเชียงคำ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอแถลงรายงานและ
ความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติฯ ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลได้รับทราบ ดังนี้ 

- ตามที่สภาเทศบาลตำบลแม่สายได้มีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 ในคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที ่ ๓      
ครั ้งที ่ ๑ เมื ่อวันที ่ 15 สิงหาคม ๒๕๖6 และได้มีมติเลือกคณะกรรมการแปรญั ตติฯ      
ทั้งสิ้น จำนวน 5 คน ประกอบด้วย 
1. นายจุมพล ลุนทาวงค์    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สาย  
2. นายลิขิต ไทยอนันต์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สาย 

นายวรรณศิลป์  จีระกาศ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นายสมเดช  ยอดเชียงคำ 
ประธานกรรมการแปรญัตติ 
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3. นายสมเพชร กิจตระกูล  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สาย 
4. นางสาวพรฟ้า ศรีศรกำพล   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สาย 
5. นายสมเดช ยอดเชียงคำ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สาย 
และมีมติกำหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติฯ ต่อคณะกรรมการฯ จำนวน ๓ วัน          
ตั ้งแต่วันที ่ 16 – 18 สิงหาคม ๒๕๖6 เวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา ของทุกวัน                
รวมระยะเวลารับเสนอคำแปรญัตติฯ ทั้งสิ ้น 24 ชั่วโมง โดยวันที่  18 สิงหาคม ๒๕๖6      
เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา เป็นวันสุดท้ายของการรับคำเสนอแปรญัตติฯ ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลตำบลแม่สาย สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สาย 

- คณะกรรมการฯ ได้มาทำหน้าที่รับคำเสนอแปรญัตติฯ ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว 
ปรากฏว่าไม่มีผู ้บริหารหรือสมาชิกสภาเทศบาล ประสงค์ที ่จะยื ่นคำเสนอแปรญัตติฯ        
ต่อคณะกรรมการฯ แต่อย่างใด ซึ่งกรณีที่ไม่มีผู ้ยื่นเสนอคําแปรญัตติฯ การพิจารณาร่าง   
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ จึงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ที่จะได้พิจารณาร่วมกัน
โดยละเอียด ว่าจะพิจารณาแปรญัตติฯ หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในร่างเทศบัญญัติฯ    
ตอนใดหรือไม่ สำหรับแนวทางการพิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาการตั้งงบประมาณ     
ตามความเหมาะสม จำเป็น เกิดประโยชน์สูงสุด และสอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) และท่ีแก้ไข เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง  

- และเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 นาฬิกา คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการ
ประชุมแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ โดยละเอียด 
และเห็นว่า ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ดังกล่าว มีการตั้งงบประมาณไว้เหมาะสม
กับสถานะการเงินการคลัง เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความเหมาะสม
และครอบคลุมทุกแผนงานแล้ว รวมทั้ง โครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) และที่แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติม
ข้อความในตอนหนึ ่งตอนใด และไม่มีคณะกรรมการฯ ขอสงวนความเห็นแต่อย่างใด           
โดยคณะกรรมการฯ ได้มีมติที่ประชุมให้ยืนตามร่างเดิมของร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และมีมติให้บันทึกข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ต่อประธานสภาเทศบาล 

- กระผม จึงขอสรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ โดยรวม ดังนี้ 
๑) ชื่อร่างเทศบัญญัติฯ ไม่มีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความ 
๒) หลักการและเหตุผลแห่งร่างเทศบัญญัติฯ ไม่มีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความ 
๓) ร่างเทศบัญญัติฯ ข้อ ๑ ไม่มีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความ 
๔) ร่างเทศบัญญัติฯ ข้อ ๒ ไม่มีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความ 
๕) ร่างเทศบัญญัติฯ ข้อ ๓ ไม่มีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความ 
6) ร่างเทศบัญญัติฯ ข้อ ๔ ไม่มีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความ 
๗) ร่างเทศบัญญัติฯ ข้อ ๕ ไม่มีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความ 
8) ร่างเทศบัญญัติฯ ข้อ 6 ไม่มีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความ 
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9) ร่างเทศบัญญัติฯ ข้อ 7 ไม่มีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความ 
10) รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั ่วไป ประจำปีงบประมาณ    
พ.ศ. ๒๕๖7 ไม่มีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความ 
๑1) รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖7 ซึ ่งเป็นคําช ี ้แจงรายละเอียดการใช้จ ่ายในแต่ละแผนงาน แต่ละงาน            
ตามงบรายจ่าย ประกอบด้วย งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน           
และงบกลาง จำนวนงบประมาณและข้อความในคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย   
เห็นว่ามีความเหมาะสม แผนงานโครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น       
(พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) และที ่แก้ไข เพิ ่มเติม หรือเปลี ่ยนแปลง จึงไม่ม ีการแก้ไข           
หรือเพ่ิมเติมข้อความในตอนใด 
- สำหรับรายการอื ่น ๆ ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ        
พ.ศ. ๒๕๖7 ที ่นอกเหนือจากข้างต้นเห็นว่า มีความเหมาะสมแล้ว ไม่มีการแก้ไขหรือ
เพ่ิมเติมข้อความ 

- ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
- 1. แผนงานเคหะชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โครงการสร้างการมีส่วน
ร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดของชุมชน (สะสาง) ตั ้งไว้ 1,800,000  บาท      
หน้า 184 เพื ่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชนทั ้งในด้านความสะอาดและ         
การกระจายรายได้สู่ชุมชนของตนเอง จึงมีความจำเป็นจะต้องหาแนวทางการดำเนินการ    
ให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณมากที่สุด เช่น การให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วม
ในการทำความสะอาดบริเวณหน้าบ้านของตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดวลีที่ว่า “หน้าบ้าน 
หน้ามอง” แทนการจ้างเหมาบริษัท ซึ ่งอาจต้องระดมแนวความคิดจากท่านผู ้บริหาร      
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ในการหาแนวทางหรือวิธีการ    
มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสอดคล้องกับโครงการสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
ความสะอาดของชุมชน 

- 2. ค่าไฟฟ้า พบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - กรกฎาคม 
พ.ศ. 2566 ส่วนราชการมีการเบิกจ่ายค่าไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะเดือนกรกฎาคม 
พ.ศ.2566 สำนักปลัดเทศบาล ได้มีการโอนเพิ่มงบประมาณ จำนวน 350 ,000 บาท               
จากงบประมาณที่ตั ้งไว้ จำนวน 700 ,000 บาท รวมเป็นงบประมาณในปี พ.ศ. 2566 
ทั้งสิ้น จำนวน 1,050,000 บาท คณะกรรมการฯ จึงมีข้อเสนอแนะ โดยขอให้ผู้บริหาร
พิจารณาหาแนวทางการประหยัดและลดพลังงานค่าไฟฟ้า เช่น การปิดแอร์ช่วงพักเที ่ยง 
และก่อน/หลังเล ิกงานในเวลาที ่เร ็วขึ ้น หรือให้แต่ละส่วนราชการทำความสะอาด          
แผ่นฟิลเตอร์แอร์ หรือแผ่นกรองความสะอาดแอร์ ที่สามารถถอดทำความสะอาดได้เอง 
รวมถึงการพิจารณาแนวทางการติดตั ้งแผงโซล่าเซลล์ว่าจะมีความคุ ้มค่ากับการลงทุน         
ที่นำมาใช้งานหรือไม่ 
- 3. ครุภัณฑ์ ขอเสนอแนะให้แต่ละส่วนราชการพิจารณาจัดซื้อครุภัณฑ์ตามความเหมาะสม 
จำเป็น และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการนำไปใช้งาน และขอให้ทุกส่วนราชการดำเนินการ
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ซ่อมแซม บำรุง และดูแลรักษาครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติอยู ่เสมอ เพื ่อให้
ครุภัณฑ์สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

- กระผม จึงขอนำเรียนให้ท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วม
ประชุมได้รับทราบ และขอพิจารณาดำเนินการต่อไป ครับ 

 
- ตามที่คุณสมเดช ยอดเชียงคำ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้แถลงรายงานและ
ความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติฯ ให้ที่ประชุมได้รับทราบนั้น ปรากฎว่าไม่มีผู้บริหาร
หรือสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ประสงค์ที่จะยื่นเสนอคำแปรญัตติฯ และคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ ได้มีมติเห็นชอบให้ยืนตามร่างเดิมของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ  
การประชุมสภาท้องถิ่นฯ พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 51 กำหนดให้การพิจารณา
ร่างเทศบัญญัติในวาระที ่สองให้ปรึกษาเรียงลำดับเฉพาะข้อที ่มีการแปรญัตติ  หรือที่
คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน  

- เนื่องจากไม่มีผู้เสนอคำแปรญัตติและคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้มีมติให้ยืนตามร่างเดิม      
ซึ่งไม่มีการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความใดในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ยืนตามร่างเดิม จึงไม่มีข้อแก้ไข  
ที่จะให้ที่ประชุมสภาลงมติให้ความเห็นชอบ ดังนั้น ในวาระท่ี 2 นี้จึงไม่มีการลงมติ 

- ต่อไปเป็นการพิจารณาวาระที่ 3 การลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ หรือไม่ กระผม 
ขอให้เลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้องต่อที่ประชุมสภา ครับ  

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน    
กระผม ขอนำเรียนชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 52 กำหนดว่า “ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการ
อภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร” 
วรรคสอง กำหนดว่า “ในการพิจารณาวาระนี้  ให้ที ่ประชุมสภาท้องถิ ่นลงมติว่าจะให้        
ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม”่ 

- ขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป ครับ 

 
- ตามที่เลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ทุกท่านทราบ ในวาระที่ 3 นี้ 
ไม่มีการอภิปราย ดังนั้น ผมจะขอมติจากที่ประชุมว่า จะให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หรือไม่ ก่อนการลงมติขอให้เลขานุการสภา   
นับองค์ประชุมว่าองค์ประชุมครบหรือไม่ ครับ 
 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นายวรรณศิลป์  จีระกาศ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 
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- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน    
มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม จำนวน 11 ท่าน ครบองค์ประชุม ครับ 
 

- เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว กระผมจึงขอมติจากที่ประชุมว่า สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567     
ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 

- มีสมาชิกสภา ยกมือ   เห็นชอบ                  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ               เสียง 
   งดออกเสียง              เสียง  (นายสมพงษ์ สมภักดี) 
 
- มติที่ประชุมเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567  

- เป็นอันว่าสภาเทศบาลนี ้ มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยคะแนน เห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง     
(ไม่มี) งดออกเสียง 1 เสียง (นายสมพงษ์ สมภักดี) ซึ ่งผมจะได้นำส่งร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายฯ ดังกล่าว ให้นายอำเภอแม่สาย ซึ่งผู ้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย       
ได้มอบอำนาจเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ       
และเมื่อได้รับการพิจารณาแล้วจะส่งกลับให้ท่านนายกเทศมนตรีตำบลแม่สายลงนาม     
และประกาศใช้ต่อไป ครับ 
 

- ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  4 
 

เรื่อง  เสนอใหม่ 

- ข้อ 4.1 ญัตติ เรื ่อง ขอพิจารณารับความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในงบลงทุน หมวดค ่าคร ุภ ัณฑ์             
จำนวน  3 รายการ รวมเป็นเงินทั ้งสิ้น จำนวน 56,040 บาท และขออนุมัติกันเงิน   
(กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) ของสำนักปลัดเทศบาล 

- ขอเชิญท่านรองนายกเทศมนตรีฯ ครับ 
 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
กระผม นายจำรัส หลวงเป็ง รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย ได้รับมอบหมายจาก
นายกเทศมนตรีฯ ให้เป็นผู้แถลงและชี้แจงญัตติต่อสภาเทศบาล ในระเบียบวาระนี้ กระผม       
ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอพิจารณารับความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในงบลงทุน หมวดค่าครุภ ัณฑ์ จำนวน 3 รายการ           

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นายวรรณศิลป์  จีระกาศ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระท่ี  4 

นายจำรัส  หลวงเป็ง 
รองนายกเทศมนตรี 

มติที่ประชุม 10 

1 
- 
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รวมเป็นเงินทั้งสิ ้น จำนวน 56,000 บาท และขออนุมัติกันเงิน (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน)    
ของสำนักปลัดเทศบาล 

- ทั ้งนี ้ รายละเอียดเหตุผลและความจำเป็น กระผมขอให้หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล        
เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาล ครับ 
 

-  ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ชี้แจงต่อที่ประชุม ครับ 
 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
กระผม นายศราวุธ ไชยมณเฑียร หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ขอชี้แจงรายละเอียดในการขอ
พิจารณารับความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ในงบลงทุน หมวดค่าคร ุภ ัณฑ์ จำนวน 3 รายการ รวมเป็นเง ินทั ้ งสิ้น          
จำนวน 56,040 บาท และขออนุมัติกันเงิน (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) ด้วยเหตุผลและความ
จำเป็น ดังนี้  

- 1. ตามที่เทศบาลตำบลแม่สายได้มีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณรอบ
อาคารสำนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 11 จุด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 และด้วยปัจจุบันยังไม่มีการ
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในพ้ืนที่อาคารสำนักงาน ดังนั้น เพ่ือความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ ตลอดจนเพื ่อให้ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สาย           
มีระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สำหรับบันทึกและติดตามเหตุการณ์ต่าง ๆ ภายใน
อาคารสำนักงาน โดยจะดำเนินการติดตั้ง รวมทั้งสิ้น 5 จุด ประกอบด้วย จุดที่ 1 บริเวณห้อง
โถงใหญ่บริเวณหน้าห้องกองคลังและหน้าห้องงานทะเบียน จุดที่ 2 บริเวณห้องโถงชั้น 1    
กองยุทธศาสตร์ฯ และกองสาธารณสุขฯ จุดที่ 3 บริเวณบันไดชั้น 1 ถึง ชั้น 2 จุดที่ 4 บริเวณ
บันไดทางขั้น ชั้น 2 ถึง ชั้น 3  และจุดที่ 5 บริเวณห้องโถง ชั้น 3  จึงมีความจำเป็นต้อง     
ขอพิจารณารับความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อกล้อง
วงจรปิดพร้อมติดตั้งภายในอาคารสำนักงานเทศบาล จำนวน 5 จุด รวมเป็นเงินทั ้งสิ้น 
จำนวน 49,870 บาท โดยจัดหาตามราคาท้องถิ่น  
- 2. เนื่องจากเครื่องโทรศัพท์สำนักงานของสำนักปลัดเทศบาล มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน     
จึงทำให้เกิดความชำรุด ไม่สามารถนำกลับมาใช้งานได้ตามปกติ (จุดใช้งาน ณ ห้องทำงาน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และห้องงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ดังนั้น จึงจำเป็น 
ต้องจัดหาครุภัณฑ์เครื่องโทรศัพท์สำนักงาน เพื่อให้สามารถติดต่อประสานงานทั้งภายใน    
และภายนอกหน่วยงานได้อย่างสะดวก รวมทั้งประชาชนสามารถติดต่อประสานงานผ่าน    
ทางโทรศัพท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว จึงมีความจำเป็นต้องขอพิจารณารับความ
เห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์สำนักงาน 
จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 1,460 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 2,920 บาท โดยจัดหา
ตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์  
- 3. เนื่องจากสำนักปลัดเทศบาล มีความจำเป็นต้องจัดหาหม้อต้มน้ำไฟฟ้า สำหรับใช้บริการ
ภายในสำนักงาน เพื่อรองรับการจัดประชุมต่าง ๆ เช่น การประชุมสภาเทศบาล การประชุม          

นายศราวุธ  ไชยมณเฑียร 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 
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ข้อราชการต่าง ๆ ภายในสำนักงานให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว เนื่องจากกระติกน้ำร้อน         
ที ่ใช้อยู ่ประจำมีขนาดเล็ก ทำให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการ จึงมีความจำเป็นต้อง          
ขอพิจารณารับความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อถังต้มน้ำ
ไฟฟ้า ขนาด 8.5 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน จำนวน 3,250 บาท โดยจัดหาตาม
ราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ 
- เนื่องจากมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติ ม 
กำหนดให้เทศบาลอาจมีรายจ่ายประเภท ค่าครุภัณฑ์ ฯลฯ ประกอบกับข้อ 27 แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ. 2563 กำหนดให้การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม     
โอนลด ที ่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี ่ยน หรือโอนไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่        
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น และข้อ 59 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดให้กรณีที่มีรายจ่ายหมวด         
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้น
ต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น ได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี ฯลฯ 
- ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้อง และเป็นไปตามกฎหมาย      
และระเบียบที ่เกี ่ยวข้อง สำนักปลัดเทศบาล จึงขอพิจารณารับความเห็นชอบอนุมัติ         
โอนงบประมาณไปตั ้งจ ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในงบลงทุน             
หมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 56,040 บาท และขออนุมัติกันเงิน 
(กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบญัตติที่ได้แจ้งให้      
ทุกท่านทราบแล้ว ขอได้โปรดพิจารณาต่อไป ครับ 

 
- ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้ เสนอญัตติในเรื ่องดังกล่าว มีสมาชิกสภาท่านใดจะ          
ขออภิปรายหรือไม่ครับ ขอเรียนเชิญครับ 

- เมื่อไม่มี ก่อนการลงมติขอให้เลขานุการสภานับองค์ประชุมว่าองค์ประชุมครบหรือไม่ ครับ 

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน    
มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม จำนวน 11 ท่าน ครบองค์ประชุม ครับ 
 

- เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว กระผมจึงขอมติจากท่ีประชุมสภาเทศบาล โดยจะขอมติเห็นชอบ
จากที่ประชุมสภาทีละรายการ นะครับ 

- เริ ่มจากรายการที่ 1 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ เพื่อจัดซื้อ
กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งภายในอาคารสำนักงานเทศบาล จำนวน 5 จุด รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น จำนวน 49,870 บาท ของสำนักปลัดเทศบาล ขอได้โปรดยกมือ ครับ 

นายวรรณศิลป์  จีระกาศ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 
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- มีสมาชิกสภา ยกมือ   เห็นชอบ                  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ               เสียง 
   งดออกเสียง              เสียง  (นายสมพงษ์ สมภักดี) 
 
- ต่อไปเป็นรายการที่ 2 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ เพื่อจัดซื้อ
เครื่องโทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 1,460 บาท รวมเป็นเงินทั ้งสิ้น     
จำนวน 2,920 บาท ของสำนักปลัดเทศบาล ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 
- มีสมาชิกสภา ยกมือ   เห็นชอบ                  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ               เสียง 
   งดออกเสียง              เสียง  (นายสมพงษ์ สมภักดี) 
 

- ต่อไปเป็นรายการที่ 3 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ เพื่อจัดซื้อ   
ถังต้มน้ำไฟฟ้า ขนาด 8.5 ลิตร จำนวน 1 เครื ่อง เป็นเงิน จำนวน 3,250 บาท        
ของสำนักปลัดเทศบาล ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 
- มีสมาชิกสภา ยกมือ   เห็นชอบ                  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ               เสียง 
   งดออกเสียง              เสียง  (นายสมพงษ์ สมภักดี) 
 
- ต่อไปเป็นการขอความเห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน ตามที่ได้มีการอนุมัติ ให้โอนงบประมาณ   
ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ในเบื้องต้นแล้ว โดยจะขอมติจากที่ประชุมทีละรายการ ดังนี้  

- รายการที่ 1 จัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งภายในอาคารสำนักงานเทศบาล จำนวน 5 จุด 
รวมเป็นเงิน จำนวน 49,870 บาท สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน   
ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 
- มีสมาชิกสภา ยกมือ   เห็นชอบ                  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ               เสียง 
   งดออกเสียง              เสียง  (นายสมพงษ์ สมภักดี) 
 

- ต่อไปรายการที่ 2 จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 1,460 บาท 
รวมเป็นเงิน จำนวน 2,920 บาท สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน   
ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 
 

มติที่ประชุม 10 

1 
- 

มติที่ประชุม 10 

1 
- 

มติที่ประชุม 10 

1 
- 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม 10 

1 
- 
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- มีสมาชิกสภา ยกมือ   เห็นชอบ                  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ               เสียง 
   งดออกเสียง              เสียง  (นายสมพงษ์ สมภักดี) 
 

- ต่อไปเป็นรายการที่ 3 จัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า ขนาด 8.5 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 
จำนวน 3,250 บาท สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน ขอได้โปรด   ยก
มือ ครับ 
 
- มีสมาชิกสภา ยกมือ   เห็นชอบ                  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ               เสียง 
   งดออกเสียง              เสียง  (นายสมพงษ์ สมภักดี) 
 

- ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 4 ข้อ 4.2 
 
- ข้อ 4.2 ญัตติ เรื ่อง ขอพิจารณารับความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในงบลงทุน หมวดค ่าคร ุภ ัณฑ์             
จำนวน 2 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 470,000 บาท และขออนุมัติกันเงิน 
(กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) ของสำนักปลัดเทศบาล 

- ขอเชิญท่านรองนายกเทศมนตรีฯ ครับ 

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
กระผม นายจำรัส หลวงเป็ง รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย ได้รับมอบหมายจาก
นายกเทศมนตรีฯ ให้เป็นผู้แถลงและชี้แจงญัตติต่อสภาเทศบาล ในระเบียบวาระนี้ กระผม   
ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอพิจารณารับความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในงบลงทุน หมวดค่าครุภ ัณฑ์ จำนวน 2 รายการ           
รวมเป็นเงินทั้งสิ ้น จำนวน 470,000 บาท และขออนุมัติกันเงิน (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน)   
ของสำนักปลัดเทศบาล 

- ทั ้งนี ้ รายละเอียดเหตุผลและความจำเป็น กระผมขอให้หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล        
เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาล ครับ 

 

-  ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ชี้แจงต่อที่ประชุม ครับ 

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
กระผม นายศราวุธ ไชยมณเฑียร หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ขอชี้แจงรายละเอียดในการขอ

นายจำรัส  หลวงเป็ง 
รองนายกเทศมนตรี 

นายศราวุธ  ไชยมณเฑียร 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม 10 

1 
- 

มติที่ประชุม 10 

1 
- 



14 
 

 
 

พิจารณารับความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ในงบลงทุน หมวดค่าคร ุภ ัณฑ์ จำนวน 2 รายการ รวมเป็นเง ินทั ้ งสิ้น          
จำนวน 470,000 บาท และขออนุมัติกันเงิน (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) ด้วยเหตุผลและความ
จำเป็น ดังนี้  

- เนื่องจากเทศบาลตำบลแม่สาย มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มติดแม่น้ำแม่สายซึ่งเป็นแม่น้ำสำคัญ
กั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศเมียนมา ในช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนมิถุนายน
ถึงกันยายนของทุกปี มักประสบปัญหาน้ำท่วมฉับพลัน ส่งผลกระทบต่อชุมชนในเขตพื้นที่ 
เป็นอย่างมาก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื ่อเป็นการ
จัดเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการสาธารณภัย ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ       
จ ึงม ีความจำเป็นต ้องขอพิจารณาอนุม ัต ิต ั ้งจ ่ายรายการใหม่เพื ่อจ ัดซ ื ้อคร ุภ ัณฑ์                 
จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 
1. เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน จำนวน 50,000 บาท  เนื่องจาก    
ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงต้องจัดหาตามราคาท้องถิ่น โดยวิธีสืบราคา    
และใช้ราคาอ้างอิงที่สามารถจัดซื้อได้ตามความจำเป็น ประหยัด เหมาะสม คุ้มค่า และ    
เกิดประโยชน์แก่ราชการสูงสุด 
2. เครื่องสูบน้ำแนวตั้งระบบไฟฟ้า จำนวน 7 เครื่อง ๆ ละ 60 ,000 บาท รวมเป็นเงิน 
ทั ้งสิ ้น จำนวน 420 ,000 บาท  เนื ่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์          
จึงต้องจัดหาตามราคาท้องถิ ่น โดยวิธ ีส ืบราคาและใช้ราคาอ้างอิงที ่สามารถจัดซื ้อได้         
ตามความจำเป็น ประหยัด เหมาะสม คุ้มค่า และเกิดประโยชน์แก่ราชการสูงสุด 
- เนื่องจากมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
กำหนดให้เทศบาลอาจมีรายจ่ายประเภท ค่าครุภัณฑ์ ฯลฯ ประกอบกับข้อ 27 แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ. 2563 กำหนดให้การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม     
โอนลด ที ่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี ่ยน หรือโอนไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่        
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น และข้อ 59 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดให้กรณีที่มีรายจ่ายหมวด         
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้น
ต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกนัเงินต่อสภาท้องถิ่น ได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี ฯลฯ 
- ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้อง และเป็นไปตามกฎหมาย      
และระเบียบที ่เกี ่ยวข้อง สำนักปลัดเทศบาล จึงขอพิจารณารับความเห็นชอบอนุมัติ         
โอนงบประมาณไปตั ้งจ ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในงบลงทุน             
หมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ ้น 470,000 บาท และขออนุมัติ     
กันเงิน (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบญัตติที่ได้แจ้ง
ให้ทุกท่านทราบแล้ว ขอได้โปรดพิจารณาต่อไป ครับ 



15 
 

 
 

- ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติในเรื ่องดังกล่าว สมาชิกสภาท่านใดจะขอ
อภิปรายหรือไม่ครับ ขอเรียนเชิญครับ  

- ขอเชิญคุณฐิตารีย์ ดวงแก้ว ครับ 
 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
ดิฉัน นางสาวฐิตารีย์ ดวงแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล ขอเรียนสอบถามกรณีการขอพิจารณา
อนุมัติโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแนวตั้งระบบไฟฟ้า ดิฉันอยากทราบว่า
จะนำมาติดตั้งตรงจุดไหนของชุมชนและติดตั้งชุมชนใดบ้าง และประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับ
เป็นอย่างไร ดิฉันจึงอยากขอให้กองงานที่รับผิดชอบช่วยชี้แจง ค่ะ 

 

- ท่านใดจะชี้แจง ขอเรียนเชิญ ครับ 

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
กระผม นายศรัณย์ ชูรัตน์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน ขอนำ
เรียนชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

- จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำแนวตั้งระบบไฟฟ้า จะดำเนินการติดตั้ง จำนวน 7 จุด ประกอบด้วย 
จุดที่ 1 บริเวณสวนสุขภาพไม้ลุงขน โซนด้านฝั่งไม้ลุงขนถึงเกาะทราย , จุดที่ 2 บริเวณ  
ข้างวัดเกาะทราย , จุดที่ 3 บริเวณซอย 14/1 เกาะทราย , จุดที่ 4 บริเวณซอย 14/3 
เกาะทราย , จุดที่ 5 ซอย 12 ชุมชนไม้ลุงขน , จุดที่ 6 ซอย 8 เหมืองแดง และจุดที่ 7    
อยู่ระหว่างสำรวจ โดยจุดติดตั้งดังกล่าวเป็นสถานที่ที่ได้สำรวจแล้วว่าเป็นจุดเสี่ยงที่จะเกิด
น้ำท่วมขัง และการระบายน้ำจะเป็นการระบายจากชุมชนออกไปยังแม่น้ำแม่สาย 

- ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแนวตั้งระบบไฟฟ้าดังกล่าว คือ 
การระบายน้ำกรณีน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่ชุมชนได้อย่างรวดเร็ว โดยอัตราการระบายน้ำ
ของเครื่องสูบน้ำแนวตั้งระบบไฟฟ้าอยู่ที่ 5,000 ลิตรต่อนาที ครับ 

 

- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะขออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน    
กระผม นายสมเดช ยอดเชียงคำ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สาย กระผม ขอสอบถาม
กรณีการขอพิจารณาอนุมัติโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อ เครื่องสูบน้ำแนวตั้งระบบ
ไฟฟ้า จำนวน 7 เครื่อง ๆ ละ 60,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 420,000 บาท 
การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดังกล่าวจะดำเนินการติดตั้งบริเวณจุดที่ติดกับแม่น้ำแม่สายทั้งหมด 
ใช่หรือไม่ ครับ 

นางสาวฐิตารีย์  ดวงแก้ว 
สมาชกิสภาเทศบาล 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นายสมเดช  ยอดเชียงคำ 
สมาชกิสภาเทศบาล 

นายศรัณย์ ชูรัตน์  
เจ้าพนักงานป้องกนัฯ 
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- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
กระผม นายศรัณย์ ชูรัตน์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน ขอนำ
เรียนชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า จากการสำรวจข้อมูลพื้นที่ของงานป้องกันและกองช่าง     
ได้จุดติดต้ังเครื่องสูบน้ำแนวตั้งระบบไฟฟ้า จำนวน 7 จุด ตามท่ีได้นำเรียนให้ทราบเบื้องต้น 
สำหรับการจัดซื้อจะเป็นราคาของค่าอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ครับ 

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน    
กระผม นายสมเดช ยอดเชียงคำ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สาย กระผม มีข้อสังเกต     
ในการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแนวตั้งระบบไฟฟ้า เห็นว่าการติดตั้งเครื่องดังกล่าวจะเป็นกรณี      
การใช้งานเฉพาะที่ โดยการติดตั้งจะเป็นลักษณะแบบถาวร ซึ่งภายในหนึ่งปีจะได้ใช้งาน
เครื่องสูบน้ำดังกล่าวหรือไม่ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ กระผมจึงเห็นว่า ถ้าเปลี่ยนมาเป็น
กรณีการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ เช่น ท่อพญานาคและมีสายระบายน้ำ
เช่นเดียวกับที่ชาวนาใช้อยู่ จะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากยิ ่งขึ ้น และยังสามารถ
เคลื่อนย้ายเปลี่ยนจุดการติดตั้งได้ด้วย และขอเสนอแนะให้มีการสำรวจจุดติดตั้ง โดยขอให้
พิจารณาติดตั้งบริเวณชุมชนเหมืองแดง (บ้านผามควาย) อีก 2 จุด เพราะบริเวณดังกล่าว
เป็นพื้นที่ราบต่ำ 

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
กระผม นายศรัณย์ ชูรัตน์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน ขอนำ
เรียนชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า เครื่องสูบน้ำแบบพญานาค งานป้องกันฯ มีประจำ  
ณ สำนักงานอยู่แล้ว เมื่อเกิดเหตนุ้ำท่วมสามารถนำออกไปใช้งานในชุมชนได้ ครับ  

 

- ผมขอสอบถามเพิ ่มเติมว่า 7 จุดที ่จะติดตั ้ง ต้องมีเจ้าหน้าที ่ประจำทุกจุดหรือไม่          
และการเปิดใช้งานเครื่องต้องสั่งการในลักษณะใด ครับ 

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
กระผม นายศรัณย์ ชูรัตน์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน ขอนำ
เรียนชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ทั้ง 7 จุดที่จะติดตั้ง ไม่จำเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่
ประจำจุดครับ สำหรับการใช้งานเครื่องสูบน้ำจะเป็นระบบไฟฟ้าสั่งการผ่านรีโมท โดยจะ
ประสานกับชุมชนในการเปิด-ปิด ครับ  

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน    
กระผม นายสมเดช ยอดเชียงคำ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สาย กระผมขอสอบถาม   

นายศรัณย์ ชูรัตน์  
เจ้าพนักงานป้องกนัฯ 

นายสมเดช  ยอดเชียงคำ 
สมาชกิสภาเทศบาล 

นายศรัณย์ ชูรัตน์  
เจ้าพนักงานป้องกนัฯ 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นายศรัณย์ ชูรัตน์  
เจ้าพนักงานป้องกนัฯ 

นายสมเดช  ยอดเชียงคำ 
สมาชกิสภาเทศบาล 
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การใช้ไฟว่า เมื่อมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแล้วเสร็จจะต้องมีการขอใช้ไฟเพิ่มเติมหรือไม่    
รวมถึงต้องเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการติดตั้งค่ามิเตอร์ไฟฟ้าอีกหรือไม่ ครับ   

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
กระผม นายศราวุธ ไชยมณเฑียร หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ขอนำเรียนชี้แจงข้อซักถาม
เรื่องที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้ การติดตั้งเครื่องสูบน้ำแนวตั้ง
ระบบไฟฟ้าดังกล่าวจะสามารถช่วยระบายน้ำได้ดีกว่าเครื่องสูบน้ำแบบพญานาค เพราะ
เครื่องสูบน้ำแบบพญานาคมีขนาดเล็กกว่า และเมื่อพิจารณาจำนวนการใช้งานเครื่องสูบน้ำ
แนวตั้งโดยการเปิดใช้งานพร้อมกันแล้ว การระบายน้ำจะมีปริมาณที่มากและรวดเร็วกว่า 
สำหรับค่าไฟฟ้าจะต้องมีการตั้งงบประมาณในการใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งจะดำเนินการลักษณะ
เดียวกันกับการติดตั้งกล้อง CCTV ครับ 

 

- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ครับ เมื่อไม่มี ก่อนการลงมติขอให้
เลขานุการสภานับองค์ประชุมว่าองค์ประชุมครบหรือไม่ ครับ 

 
- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน    
มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม จำนวน 10 ท่าน (ดร.กฤษ ไชยดวงจินดา ไม่อยู่ในที่
ประชุม) ครบองค์ประชุม ครับ 
 
- เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว กระผมจึงขอมติจากท่ีประชุมสภาเทศบาล โดยจะขอมติเห็นชอบ
จากที่ประชุมสภาทีละรายการ นะครับ 

- เริ ่มจากรายการที่ 1 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ เพื่อจัดซื้อ
เครื ่องวัดปริมาณน้ำฝน จำนวน 1 เครื ่อง เป็นเงิน จำนวน 50,000 บาท ของสำนัก
ปลัดเทศบาล ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 
- มีสมาชิกสภา ยกมือ   เห็นชอบ                  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ               เสียง 
   งดออกเสียง              เสียง  (นายสมพงษ์ สมภักดี) 
   (ดร.กฤษ ไชยดวงจินดา ไม่อยู่ในที่ประชุม) 

 

- ต่อไปเป็นรายการที่ 2 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบให้ โอนงบประมาณไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ เพื่อจัดซื้อ
เครื่องสูบน้ำแนวตั้งระบบไฟฟ้า จำนวน 7 เครื่อง ๆ ละ 60 ,000 บาท รวมเป็นเงิน 
ทั้งสิ้น จำนวน 420,000 บาท ของสำนักปลัดเทศบาล ขอได้โปรดยกมือ ครับ 

นายวรรณศิลป์  จีระกาศ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นายศราวุธ  ไชยมณเฑียร 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 

มติที่ประชุม 9 

1 
- 
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- มีสมาชิกสภา ยกมือ   เห็นชอบ                  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ               เสียง 
   งดออกเสียง              เสียง  (นายสมพงษ์ สมภักดี) 
   (ดร.กฤษ ไชยดวงจินดา ไม่อยู่ในที่ประชุม) 

 

- ต่อไปเป็นการขอความเห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน ตามที่ได้มีการอนุมัติ ให้โอนงบประมาณ   
ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ในเบื้องต้นแล้ว โดยจะขอมติจากที่ประชุมทีละรายการ ดังนี้  

- รายการที่ 1 จัดซื้อเครื่องวัดปริมาณน้ำฝน จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน จำนวน 50,000 บาท  
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 
- มีสมาชิกสภา ยกมือ   เห็นชอบ                  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ               เสียง 
   งดออกเสียง              เสียง  (นายสมพงษ์ สมภักดี) 
 

- ต่อไปรายการที ่ 2 จัดซื ้อเครื ่องสูบน้ำแนวตั ้งระบบไฟฟ้า จำนวน 7 เครื ่อง ๆ ละ    
60,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 420 ,000 บาท สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
เห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 
- มีสมาชิกสภา ยกมือ   เห็นชอบ                  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ               เสียง 
   งดออกเสียง              เสียง  (นายสมพงษ์ สมภักดี) 
 

- ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 4 ข้อ 4.3 

 

- ข้อ 4.3 ญัตติ เรื ่อง ขอพิจารณารับความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในงบลงทุน หมวดค ่าคร ุภ ัณฑ์            
จำนวน 4 รายการ รวมเป็นเงินทั ้งสิ ้น จำนวน 41 ,900 บาท และขออนุมัติกันเงิน    
(กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) ของกองคลัง 

- ขอเชิญท่านรองนายกเทศมนตรีฯ ครับ 

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
กระผม นายจำรัส หลวงเป็ง รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย ได้รับมอบหมายจาก
นายกเทศมนตรีฯ ให้เป็นผู้แถลงและชี้แจงญัตติต่อสภาเทศบาล ในระเบียบวาระนี้ กระผม   
ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอพิจารณารับความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 

นายจำรัส  หลวงเป็ง 
รองนายกเทศมนตรี 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม 9 

1 
- 

มติที่ประชุม 10 

1 
- 

มติที่ประชุม 10 

1 
- 
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ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น จำนวน 41,900 บาท และขออนุมัติกันเงิน (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) ของกองคลัง 

- ทั้งนี้ รายละเอียดเหตุผลและความจำเป็น กระผมขอให้ผู้อำนวยการกองคลังเป็นผู้ชี้แจง 
ต่อที่ประชุมสภาเทศบาล ครับ 

 

-  ขอเชิญผู้อำนวยการกองคลัง ชี้แจงต่อที่ประชุม ครับ 

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
ดิฉัน นางทับทิม อินทร์ปัญญา ผู้อำนวยการกองคลัง ขอชี้แจงรายละเอียดในการขอพิจารณา
รับความเห็นชอบอนุมัต ิโอนงบประมาณไปตั ้งจ ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ            
พ.ศ. 2566 ในงบลงทุน หมวดค่าคร ุภ ัณฑ์ จำนวน 4 รายการ รวมเป็นเง ินทั ้ งสิ้น           
จำนวน 41,900 บาท และขออนุมัติกันเงิน (กรณีไม่ก่อหนี ้ผ ูกพัน) ด้วยเหตุผลและ     
ความจำเป็น ดังนี้  
- 1. ด้วยฝ่ายพัฒนารายได้ งานผลประโยชน์ กองคลัง มีภารกิจ ในการจัดทำข้อมูลประเมิน
ภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในระบบโปรแกรมออนไลน์ LTAX ระบบบันทึกบัญชี Lass 
และระบบชำระค่าธรรมเนียมขยะออนไลน์ การบันทึกทะเบียนคุมลูกหนี้ค่าธรรมเนียมเก็บ
ขยะ ระบบรับชำระค่าธรรมเนียมออนไลน์จากบัญชีธนาคาร หรือ QR Code การออก
ใบเสร็จรับเงิน ตลอดจนการให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ เป็นต้น ซึ่งปัจจุบัน     
มีเครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนเพียง จำนวน 3 เครื่อง     
แต่มีผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 4 คน ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วแก่ประชาชนผู้มารับ
บริการและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้องขอพิจารณาอนุมัติตั้งจ่าย
รายการใหม่เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน จำนวน 24,000 บาท โดยจัดหา
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนมีนาคม 2566 หน้า 4 ข้อ 7 
- 2. เนื่องจากการใช้งานเครื่องสำรองไฟฟ้ากับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล
แบบที ่ 1 ตามข้อ 1 ช่วยป้องกันความเสียหายของข้อมูลระบบโปรแกรมออนไลน์            
อันเนื่องมาจากกระแสไฟฟ้าขัดข้องได้ดี จึงมีความจำเป็นต้องขอพิจารณาอนุมัติตั้งจ่าย
รายการใหม่ เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 
จำนวน 2,500 บาท โดยจัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 หน้า 23 ข้อ 62 
- 3. เนื่องจากงานพัสดุ กองคลัง มีความจำเป็นต้องจัดหาตู้บานเลื่อนสำหรับเก็บเอกสาร
ฎีกาเบิกจ่ายต่าง ๆ ซึ่งยังไม่เคยจัดซื้อมาก่อน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนมี
ความพร้อมกรณีที่มีหน่วยงานตรวจสอบเข้ามาตรวจสอบการปฏิบัติงานในด้านการเบิกจ่าย
ต่าง ๆ จึงมีความจำเป็นต้องขอพิจารณาอนุมัติตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อตู้บานเลื่อน
แบบท ึบ ขนาด 3 ฟ ุต จำนวน 3 ต ู ้ๆ ละ 4,300 บาท รวมเป ็นเง ินท ั ้ งสิ้น             

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นางทับทิม  อินทร์ปัญญา 
ผู้อำนวยการกองคลัง 
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จำนวน 12,900 บาท โดยจัดหาตามราคาท้องถิ ่นเนื ่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์  
- 4. เนื่องจากงานการเงินและบัญชี กองคลัง มีความจำเป็นต้องจัดหาเก้าอี้สำนักงานเพ่ือ
ทดแทนเก้าอี้เดิมที่เกิดความชำรุดเสื่อมสภาพตามระยะเวลาการใช้งาน ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 
จึงมีความจำเป็นต้องขอพิจารณาอนุมัติตั ้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน  
จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน จำนวน 2,500 บาท โดยจัดหาตามราคาท้องถิ ่นเนื ่องจาก        
ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
- เนื่องจากมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติ ม 
กำหนดให้เทศบาลอาจมีรายจ่ายประเภท ค่าครุภัณฑ์ ฯลฯ ประกอบกับข้อ 27 แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ. 2563 กำหนดให้การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม     
โอนลด ที ่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี ่ยน หรือโอนไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่        
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น และข้อ 59 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดให้กรณีที่มีรายจ่ายหมวด         
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้น
ต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น ได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี ฯลฯ 

- ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้อง และเป็นไปตามกฎหมาย      
และระเบียบที่เกี ่ยวข้อง กองคลัง จึงขอพิจารณารับความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ     
ไปตั ้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์    
จำนวน 4 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 41,900 บาท และขออนุมัติกันเงิน (กรณีไม่
ก่อหนี้ผูกพัน) ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบญัตติที่ได้แจ้งให้ทุกท่านทราบ
แล้ว ขอได้โปรดพิจารณาต่อไป ค่ะ 
 

- ตามที ่ท ่านนายกเทศมนตรีฯ ได้ เสนอญัตติในเรื ่องดังกล่าว มีสมาชิกสภาท่านใด               
จะขออภิปรายหรือไม่ครับ ขอเรียนเชิญครับ 

- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ครับ เมื่อไม่มี ก่อนการลงมติขอให้
เลขานุการสภานับองค์ประชุมว่าองค์ประชุมครบหรือไม่ ครับ 

 
- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน    
มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม จำนวน 11 ท่าน ครบองค์ประชุม ครับ 
 
- เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว กระผมจึงขอมติจากท่ีประชุมสภาเทศบาล โดยจะขอมติเห็นชอบ
จากที่ประชุมสภาทีละรายการ นะครับ 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นายวรรณศิลป์  จีระกาศ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 
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- เริ ่มจากรายการที่ 1 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ เพื่อจัดซื้อ
เครื ่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า      
19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน จำนวน 24,000 บาท ของกองคลัง ขอได้โปรด     
ยกมือ ครับ 

 
- มีสมาชิกสภา ยกมือ   เห็นชอบ                  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ               เสียง 
   งดออกเสียง              เสียง  (นายสมพงษ์ สมภักดี) 
 

- ต่อไปเป็นรายการที่ 2 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบให้ โอนงบประมาณไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ เพื่อจัดซื้อ
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน จำนวน 2,500 บาท 
ของกองคลัง ขอได้โปรดยกมือ ครับ 

 
- มีสมาชิกสภา ยกมือ   เห็นชอบ                  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ               เสียง 
   งดออกเสียง              เสียง  (นายสมพงษ์ สมภักดี) 
 

- ต่อไปเป็นรายการที่ 3 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ เพื่อจัดซื้อ   
ตู้บานเลื่อนแบบทึบ ขนาด 3 ฟุต จำนวน 3 ตู้ๆ ละ 4,300 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
จำนวน 12,900 บาท ของกองคลัง ขอได้โปรดยกมือ ครับ 

 
- มีสมาชิกสภา ยกมือ   เห็นชอบ                  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ               เสียง 
   งดออกเสียง              เสียง  (นายสมพงษ์ สมภักดี) 
 

- ต่อไปเป็นรายการที่ 4 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ เพื่อจัดซื้อ
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน จำนวน 2,500 บาท ของกองคลัง ขอได้โปรด  
ยกมือ ครับ 
 
- มีสมาชิกสภา ยกมือ   เห็นชอบ                  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ               เสียง 
   งดออกเสียง              เสียง  (นายสมพงษ์ สมภักดี) 
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- ต่อไปเป็นการขอความเห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน ตามที่ได้มีการอนุมัติ ให้โอนงบประมาณ   
ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ในเบื้องต้นแล้ว โดยจะขอมติจากที่ประชุมทีละรายการ ดังนี้  
 
- รายการที่ 1 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน จำนวน 24,000 บาท สมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใด เห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 
 
- มีสมาชิกสภา ยกมือ   เห็นชอบ                  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ               เสียง 
   งดออกเสียง              เสียง  (นายสมพงษ์ สมภักดี) 
 

- ต่อไปรายการที่ 2 จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 
จำนวน 2,500 บาท สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน ขอได้โปรด     
ยกมือ ครับ 
 
- มีสมาชิกสภา ยกมือ   เห็นชอบ                  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ               เสียง 
   งดออกเสียง              เสียง  (นายสมพงษ์ สมภักดี) 
 
- รายการที่ 3 จัดซื้อตู้บานเลื่อนแบบทึบ ขนาด 3 ฟุต จำนวน 3 ตู้ๆ ละ 4,300 บาท  รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 12,900 บาท สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน 
ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 
 
- มีสมาชิกสภา ยกมือ   เห็นชอบ                  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ               เสียง 
   งดออกเสียง              เสียง  (นายสมพงษ์ สมภักดี) 
 
- ต่อไปรายการที่ 4 จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน จำนวน 2,500 บาท 
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 
 
- มีสมาชิกสภา ยกมือ   เห็นชอบ                  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ               เสียง 
   งดออกเสียง              เสียง  (นายสมพงษ์ สมภักดี) 
 

มติที่ประชุม 10 
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- ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 4 ข้อ 4.4 
 
- ข้อ 4.4 ญัตติ เรื ่อง ขอพิจารณารับความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ และหมวด 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 2,241,000 บาท   
และขออนุมัติกันเงิน (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) ของกองช่าง 

- ขอเชิญท่านรองนายกเทศมนตรีฯ ครับ 

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
กระผม นายจำรัส หลวงเป็ง รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย ได้รับมอบหมายจาก
นายกเทศมนตรีฯ ให้เป็นผู้แถลงและชี้แจงญัตติต่อสภาเทศบาล ในระเบียบวาระนี้ กระผม   
ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอพิจารณารับความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในงบลงทุน หมวดค่าครุภ ัณฑ์ และหมวดค่าที ่ดิน            
และสิ ่งก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ รวมเป็นเง ินทั ้งส ิ ้น จำนวน 2 ,241,000 บาท            
และขออนุมัติกันเงิน (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) ของกองช่าง 

- ทั้งนี้ รายละเอียดเหตุผลและความจำเป็น กระผมขอให้ผู้อำนวยการกองช่างเป็นผู้ชี ้แจง 
ต่อที่ประชุมสภาเทศบาล ครับ 

 

-  ขอเชิญผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจงต่อที่ประชุม ครับ 

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
กระผม นายอภิรติ คำบุญ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ร ักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง ขอชี้แจงรายละเอียดในการขอพิจารณารับความเห็นชอบอนุมัติโอน
งบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในงบลงทุน หมวด        
ค่าครุภัณฑ์ และหมวดค่าที ่ด ินและสิ ่งก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ รวมเป็นเงินทั ้งสิ้น      
จำนวน 2,241,000 บาท และขออนุมัติกันเงิน (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) ด้วยเหตุผลและ
ความจำเป็น ดังนี้  

- ด้วยกองช่าง มีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดทำโครงการและจัดหาครุภัณฑ์ เพื่อใช้ใน   
การปฏิบัติหน้าที่ และการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม สำหรับให้บริการสาธารณะ          
เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนโดยส่วนรวม โดยเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจในการจัดบริการ
สาธารณะ เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อให้การบริหารจัดการ
ตามภารกิจหน้าที่ด้านการออกแบบ การสำรวจพื้นที ่ และภารกิจอื ่น ๆ ของกองช่าง       
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องขอพิจารณา
อนุมัติโอนตั้งจ่ายรายการใหม ่จำนวน 5 รายการ ดังนี้ 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นายจำรัส  หลวงเป็ง 
รองนายกเทศมนตรี 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นายอภิรติ คำบุญ  
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ 
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- 1. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำเพื ่อป้องกันน้ำท่วม หมู่บ้านลินทิพย์ ชุมชน       
ป่ายางชุม หมู่ที่ 6 ตำบลแม่สาย งบประมาณ จำนวน 119,000 บาท รายละเอียด 
ตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบของเทศบาลตำบลแม่สายกำหนด 
เหตุผลและความจำเป็นในการขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้น หากเข้าสู่ฤดูฝนจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุง
ระดับท้องรางระบายน้ำ สำหรับให้น้ำไหลผ่านได้สะดวกขึ้น 
- 2. โครงการปรับปรุงถนนและรางระบายน้ำสาธารณะ ซอย 14/3 ถนนเกาะทราย 14 
ชุมชนเกาะทราย หมู ่ท ี ่  7 ตำบลแม่สาย งบประมาณ จำนวน 473,000 บาท 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบของเทศบาลตำบลแม่สายกำหนด 
เหตุผลและความจำเป็นในการขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ เนื่องจากชุมชนเกาะทราย     
หมู่ที ่ 7 ตำบลแม่สาย เป็นชุมชนที่ตั ้งอยู่ติดแม่น้ำแม่สาย และได้รับผลกระทบจากเหตุ
อุทกภัย น้ำล้นตลิ่งเป็นประจำทุกปี จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงถนนและระดับ
ท้องรางระบายน้ำ เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง โดยให้น้ำไหลผ่านได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
- 3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสาธารณะ ซอย 14/1 ถนนเกาะทราย ชุมชน    
เกาะทราย หมู่ที่ 7 ตำบลแม่สาย งบประมาณ จำนวน 135,000 บาท รายละเอียด 
ตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบของเทศบาลตำบลแม่สายกำหนด 
เหตุผลและความจำเป็นในการขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ เนื่องจากชุมชนเกาะทราย   
หมู ่ที ่ 7 ตำบลแม่สาย เป็นชุมชนที ่ต ั ้งอยู ่ติดแม่น้ำแม่สาย และได้รับผลกระทบจาก        
เหตุอุทกภัย น้ำล้นตลิ่งจากปีที่ผ่านมา จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงถนนและ
ปรับปรุงระดับท้องรางระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง โดยให้น้ำไหลผ่านได้สะดวก
มากยิ่งขึน้ 
- 4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย (งานเชื่อม
ระบบระบายน้ำ) งบประมาณ จำนวน 1,014,000 บาท รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการประกอบแบบของเทศบาลตำบลแม่สายกำหนด 
เหตุผลและความจำเป็นในการขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื ่อดำเนินการก่อสร้าง       
รางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานตลอดแนว ภายในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย เพื่อรองรับมวลน้ำ
ในฤดูฝนและสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- 5. โครงการจัดซื ้อรถแทรกเตอร์ ขนาด 32 แรงม้า จำนวน 1 คัน งบประมาณ  
จำนวน 500,000 บาท เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  ของหน่วยงานรัฐ จึงต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น 
เหตุผลและความจำเป็นในการขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อนำมาใช้ในภารกิจในด้าน
งานโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งภายในเขตเทศบาลตำบลแม่สายมีชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
จำนวน 10 ชุมชน ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนโดยส่วนรวม 

- ด้วยมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กำหนดให้
เทศบาลอาจมีรายจ่ายประเภท ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ ฯลฯ 
ประกอบกับข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 กำหนดให้การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
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โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย      
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัต ิของสภาท้องถิ ่น และข้อ 59 แห่ง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน      
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ ่มเติม         
ได้กำหนดให้กรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน   
แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นรายงาน      
ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี ฯลฯ 

- ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้อง และเป็นไปตามกฎหมาย      
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง กองช่าง จึงขอพิจารณารับความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณไป 
ตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ และหมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 2,241,000 บาท 
และขออนุมัติกันเงิน (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ
ญัตติที่ได้แจ้งให้ทุกท่านทราบแล้ว ขอได้โปรดพิจารณาต่อไป ครับ 

 
- ตามที ่ท ่านนายกเทศมนตรีฯ ได้ เสนอญัตติในเรื ่องดังกล่าว มีสมาชิกสภาท่านใด            
จะขออภิปรายหรือไม่ครับ ขอเรียนเชิญครับ 

- เมื่อไม่มี ก่อนการลงมติขอให้เลขานุการสภานับองค์ประชุมว่าองค์ประชุมครบหรือไม่ ครับ 

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน    
มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม จำนวน 11 ท่าน ครบองค์ประชุม ครับ 
 

- เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว กระผมจึงขอมติจากท่ีประชุมสภาเทศบาล โดยจะขอมติเห็นชอบ
จากที่ประชุมสภาทีละรายการ นะครับ 

- เริ ่มจากรายการที่ 1 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในงบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม หมู่บ้านลินทิพย์ ชุมชนป่ายางชุม 
หมู่ที่ 6 ตำบลแม่สาย งบประมาณ จำนวน 119,000 บาท ของกองช่าง ขอได้โปรด   
ยกมือ ครับ 
 
 
- มีสมาชิกสภา ยกมือ   เห็นชอบ                  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ               เสียง 
   งดออกเสียง              เสียง  (นายสมพงษ์ สมภักดี) 
 

นายวรรณศิลป์  จีระกาศ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม 10 

1 
- 
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- ต่อไปเป็นรายการที่ 2 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบให้ โอนงบประมาณไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในงบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงถนนและรางระบายน้ำสาธารณะ ซอย 14/3 ถนนเกาะทราย 14 
ชุมชนเกาะทราย หมู ่ท ี ่  7 ตำบลแม่สาย งบประมาณ จำนวน 473,000 บาท           
ของกองช่าง ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 
- มีสมาชิกสภา ยกมือ   เห็นชอบ                  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ               เสียง 
   งดออกเสียง              เสียง  (นายสมพงษ์ สมภักดี) 
 
- ต่อไปเป็นรายการที่ 3 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในงบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสาธารณะ ซอย 14/1 ถนนเกาะทราย ชุมชนเกาะทราย 
หมู่ที่ 7 ตำบลแม่สาย งบประมาณ จำนวน 135,000 บาท ของกองช่าง ขอได้โปรด   
ยกมือ ครับ 
 
- มีสมาชิกสภา ยกมือ   เห็นชอบ                  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ               เสียง 
   งดออกเสียง              เสียง  (นายสมพงษ์ สมภักดี) 
 

- ต่อไปเป็นรายการที่ 4 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในงบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย (งานเชื่อมระบบ
ระบายน้ำ) งบประมาณ จำนวน 1,014,000 บาท ของกองช่าง ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 
- มีสมาชิกสภา ยกมือ   เห็นชอบ                  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ               เสียง 
   งดออกเสียง              เสียง  (นายสมพงษ์ สมภักดี) 
 

- ต่อไปเป็นรายการที่ 5 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์         โครงการ
จัดซื ้อรถแทรกเตอร์ ขนาด 32 แรงม้า จำนวน 1 คัน งบประมาณ         จำนวน 
500,000 บาท ของกองช่าง ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 
- มีสมาชิกสภา ยกมือ   เห็นชอบ                  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ               เสียง 
   งดออกเสียง              เสียง  (นายสมพงษ์ สมภักดี) 

มติที่ประชุม 10 

1 
- 

มติที่ประชุม 10 

1 
- 

มติที่ประชุม 10 

1 
- 

มติที่ประชุม 10 

1 
- 
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- ต่อไปเป็นการขอความเห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน ตามที่ได้มีการอนุมัติ ให้โอนงบประมาณ   
ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ในเบื้องต้นแล้ว โดยจะขอมติจากที่ประชุมทีละรายการ ดังนี้  

- รายการที ่ 1 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำเพื ่อป้องกันน้ำท่วม หมู ่บ้านลินทิพย์   
ชุมชนป่ายางชุม หมู่ที่ 6 ตำบลแม่สาย งบประมาณ จำนวน 119,000 บาท สมาชิกสภา
เทศบาลท่านใด เห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 
- มีสมาชิกสภา ยกมือ   เห็นชอบ                  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ               เสียง 
   งดออกเสียง              เสียง  (นายสมพงษ์ สมภักดี) 
 

- ต่อไปรายการที ่ 2 โครงการปรับปรุงถนนและรางระบายน้ำสาธารณะ ซอย 14/3      
ถนนเกาะทราย  14 ช ุมชนเกาะทราย หม ู ่ ท ี ่  7  ตำบลแม ่สาย งบประมาณ                    
จำนวน 473,000 บาท สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน ขอได้โปรด
ยกมือ ครับ 
 
- มีสมาชิกสภา ยกมือ   เห็นชอบ                  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ               เสียง 
   งดออกเสียง              เสียง  (นายสมพงษ์ สมภักดี) 
 

- ต่อไปเป็นรายการที ่ 3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสาธารณะ ซอย 14/1 ถนน      
เกาะทราย ชุมชนเกาะทราย หมู่ที่ 7 ตำบลแม่สาย งบประมาณ จำนวน 135,000 บาท 
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 
- มีสมาชิกสภา ยกมือ   เห็นชอบ                  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ               เสียง 
   งดออกเสียง              เสียง  (นายสมพงษ์ สมภักดี) 
 
- ต่อไปรายการที่ 4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย  
(งานเชื่อมระบบระบายน้ำ) งบประมาณ จำนวน 1,014,000 บาท สมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใด เห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 
- มีสมาชิกสภา ยกมือ   เห็นชอบ                  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ               เสียง 
   งดออกเสียง              เสียง  (นายสมพงษ์ สมภักดี) 
 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม 10 

1 
- 

มติที่ประชุม 10 

1 
- 

มติที่ประชุม 10 

1 
- 

มติที่ประชุม 10 

1 
- 
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- ต่อไปเป็นรายการที่ 5 โครงการจัดซื้อรถแทรกเตอร์ ขนาด 32 แรงม้า จำนวน 1 คัน 
งบประมาณ จำนวน 500,000 บาท สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน 
ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 
- มีสมาชิกสภา ยกมือ   เห็นชอบ                  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ               เสียง 
   งดออกเสียง              เสียง  (นายสมพงษ์ สมภักดี) 
 
- ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 4 ข้อ 4.5 
 
- ข้อ 4.5 ญัตติ เรื ่อง ขอพิจารณารับความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในงบลงทุน หมวดค ่าคร ุภ ัณฑ์            
จำนวน 3 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 591,600 บาท และขออนุมัติกันเงิน 
(กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

- ขอเชิญท่านรองนายกเทศมนตรีฯ ครับ 

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
กระผม นายจำรัส หลวงเป็ง รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย ได้รับมอบหมายจาก
นายกเทศมนตรีฯ ให้เป็นผู้แถลงและชี้แจงญัตติต่อสภาเทศบาล ในระเบียบวาระนี้ กระผม   
ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอพิจารณารับความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ รวมเป็น
เง ินทั ้งส ิ ้น จำนวน 591 ,600 บาท และขออนุมัต ิก ันเง ิน (กรณีไม ่ก ่อหนี ้ผ ูกพัน)              
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

- ทั้งนี้ รายละเอียดเหตุผลและความจำเป็น กระผมขอให้ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาล ครับ 

 

-  ขอเชิญผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชี้แจงต่อที่ประชุม ครับ 

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
กระผม นายสมชาย ดาวเรือง ผู ้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอชี ้แจง
รายละเอียดในการขอพิจารณารับความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในงบลงทุน หมวดค่าครุภ ัณฑ์ จำนวน 3 รายการ            
รวมเป็นเงินทั้งสิ ้น จำนวน 591,600 บาท และขออนุมัติกันเงิน (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน)   
ด้วยเหตุผลและความจำเป็น ดังนี้  

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นายจำรัส  หลวงเป็ง 
รองนายกเทศมนตรี 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นายสมชาย  ดาวเรือง 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ 

มติที่ประชุม 10 

1 
- 
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- 1. ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจหน้าที่ในการให้บริการฌาปนสถาน         
แก่ประชาชนชนในเขตพื้นที ่และใกล้เคียง ซึ ่งฌาปนสถานของเทศบาลตำบลแม่สาย          
มีบริเวณพื้นที่กว้างขวาง และมีทรัพย์สินของราชการที่มีมูลค่าหลายรายการ แต่พื้นที่
ดังกล่าวยังไม่มีรั้วล้อมรอบตลอดแนวของพ้ืนที่ ประกอบกับภายในบริเวณฌาปนสถานยังใช้
เป็นสถานที่เก็บอุปกรณ์ภาคสนามของกองช่าง ซ่ึงอาจมีความเสี่ยงต่อการสูญหาย อีกทั้งยัง
อาจเป็นแหล่งมั่วสุมของกลุ่มมิจฉาชีพหรือใช้เป็นสถานที่เสพยาเสพติด เพ่ือเป็นการป้องกัน
เหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดการสูญเสียต่อทรัพย์สินของทางราชการ จึงมีความจำเป็นต้อง   
ขอพิจารณาอนุมัติโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื ่อจัดซื้อกล้องวงจรปิดใช้ติดตั ้งบริเวณ       
ฌาปนสถาน จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน จำนวน 100,000 บาท โดยจัดหาตามราคาท้องถิ่น
เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  
- 2. ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจและโครงการที่เกี ่ยวข้องกับการขุด     
การเจาะ การปลูกต้นไม้ และการขุดร่องระบายน้ำในพื้นที่ที่คับแคบ ซึ่งมีความยากต่อ    
การใช้แรงงาน หรือการใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ใน
การปฏิบัติงาน และให้บริการประชาชนได้ทันท่วงที จึงมีความจำเป็นต้องขอพิจารณาอนุมัติ
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อเครื่องเจาะดิน 2 จังหวะรวมดอกเจาะดิน ขนาด       
10 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน จำนวน 6,600 บาท เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มี
กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ จึงจำเป็นต้องตั้งงบประมาณ
รายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น 
- 3. เนื่องจากในเขตเทศบาลตำบลแม่สายมีพ้ืนที่ที่เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก 
เป็นประจำทุกปี ทำให้รางระบายน้ำในชุมชนต่าง ๆ เกิดการอุดตันด้วยดินโคลนและขยะ 
รวมถึงเหตุร้องทุกข์ร้องเรียนต่าง ๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับรางระบายน้ำ ซึ ่งกองสาธารณสุข      
และสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลักที่ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับประชาชน     
ที่ได้รับผลกระทบ  และเนื่องจากที่ผ่านมาต้องใช้กำลังคนในการขุดลอกรางระบายน้ำ      
ทำให้การทำงานล่าช้า ไม่ทันต่อการแก้ไขปัญหาให้กัประชาชน ดังนั้น จึงมีความจำเป็น     
ต้องขอพิจารณาอนุมัติโอนตั ้งจ่ายรายการใหม่ เพื ่อจัดซื ้อรถขุดขนาดเล็กตีนตะขาบ 
จำนวน 1 คัน เป็นเงิน จำนวน 485,000 บาท  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ จึงจำเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่าย
ครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น 
- ด้วยมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กำหนดให้
เทศบาลอาจมีรายจ่ายประเภท ค่าครุภัณฑ์ ฯลฯ ประกอบกับข้อ 27 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
กำหนดให้การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด ที่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น และข้อ 59 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดให้กรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที ่ดิน    
และสิ ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี ้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั ้นต่อไปอีก          
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ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ ่น ได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี ฯลฯ 

- ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้อง และเป็นไปตามกฎหมาย      
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงขอพิจารณารับความเห็นชอบ
อนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในงบลงทุน             
หมวดค่าครุภ ัณฑ์ จำนวน 3 รายการ รวมเป็นเง ินทั ้งส ิ ้น จำนวน 591 ,600 บาท             
และขออนุมัติกันเงิน (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ
ญัตติทีไ่ด้แจ้งให้ทุกท่านทราบแล้ว ขอได้โปรดพิจารณาต่อไป ครับ 
 

- ตามที ่ท ่านนายกเทศมนตรีฯ ได้ เสนอญัตติในเรื ่องดังกล่าว มีสมาชิกสภาท่านใด             
จะขออภิปรายหรือไม่ครับ ขอเรียนเชิญครับ 

- ขอเชิญคุณนฤชล ชุ่มเรือน ครับ 
 

- เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน    
ดิฉัน นางสาวนฤชล ชุ่มเรือน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สาย ดิฉัน ขอสอบถามการเสนอ
ขอพิจารณาอนุมัติโอนตั ้งจ่ายรายการใหม่ รายการกล้องวงจรปิดที่ใช้ติดตั ้งบริเวณ       
ฌาปนสถาน เนื่องจากเห็นว่าราคากล้องวงจรปิดที่ได้เสนอขอรับพิจารณา เมื่อเทียบกับ
กล้องวงจรปิดของสำนักปลัดเทศบาลที่ขอรับความเห็นชอบจะมีราคาที่แตกต่างกัน อีกทั้ง
รายการในใบเสนอราคารายการที่ 9 และรายการท่ี 10 สายแลน cat5e มีสลิง 100 เมตร 
ราคา 3,700 บาท ดิฉันเห็นว่า ในใบเสนอราคาน่าจะเป็นรายการเดียวกัน จึงไม่แน่ใจว่า
เป็นรายการที่เสนอราคาซ้ำซ้อนหรือไม่ และในส่วนของราคากล้องของสำนักปลัดเทศบาล  
ทีไ่ดเ้สนอ ราคา 3,000 บาท แต่ของกองสาธารณสุขฯ เสนอราคา 7,500 บาท เป็นไปได้
หรือไม่ที่จะใช้กล้องคุณภาพเดียวกัน เพ่ือลดงบประมาณค่าใช้จ่าย ค่ะ 
 
 
- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน    
เนื ่องจากเห็นว่าได้ดำเนินการประชุมสภาเทศบาล มาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้ว    
กระผม จึงขอนำเรียนท่านประธานสภาเทศบาลพิจารณาสั่งพักการประชุมสภาเทศบาล 
เป็นเวลา 10 นาที ขอได้โปรดพิจารณา ครับ 
 
- เนื่องจากได้ประชุมกันมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้ว กระผมจึงขอสั่งพักการประชุม 
เป็นเวลา 10 นาที ครับ 
 
- เมื่อถึงกำหนดเวลาพักการประชุม เลขานุการสภาเทศบาลจึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภา
ท้องถิ่นเข้าห้องประชุม ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สายผู้ที่อยู่ในห้อง
ประชุม จำนวน 11 ท่าน นั่งประจำที่แล้ว ครบองค์ประชุม 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นางสาวนฤชล  ชุ่มเรือน 
สมาชกิสภาเทศบาล 

นายวรรณศิลป์  จีระกาศ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 
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- ขอเชิญผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ชี้แจงต่อที่ประชุม ครับ 

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
กระผม นายสมชาย ดาวเรือง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอชี้แจงข้อ
ซักถามของท่านสมาชิกสภาเทศบาล ดังนี้ การตั้งงบประมาณในการขอพิจารณาจัดซื้อกล้อง
วงจรปิดของสำนักปลัดเทศบาลกับกล้องวงจรปิดของกองสาธารณสุขฯ จะมีข้อแตกต่างกัน
ดังนี้ 1. เรื่องของความละเอียด กล้องของกองสาธารณสุขฯ จะมีความละเอียดที่ 5 ล้าน
พิกเซล ส่วนกล้องของสำนักปลัดเทศบาลความละเอียดอยู่ที่ 4 ล้านพิกเซล ประเด็นที่ 2 
กล้องของกองสาธารณสุขฯ จะเป็นระบบที่ใช้ภายนอก ส่วนกล้องของสำนักปลัดเทศบาล 
จะใช้ภายในอาคาร จึงมีข้อแตกต่างในการใช้งาน สำหรับกล้องของกองสาธารณสุขฯ จะมี
การแจ้งเตือนความเคลื ่อนไหวกรณีที ่มีวัตถุเคลื ่อนไหวผ่านหน้ากล้อง ซึ ่งกล้องจะส่ง
สัญญาณแจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล ประเด็นที่ 3 เรื่องการบันทึกข้อมูล กล้องของกอง
สาธารณสุขฯ จะเป็นแบบบันทึกข้อมูล แต่ของสำนักปลัดเทศบาลจะเป็นลักษณะการเก็บ
ข้อมูล จึงทำให้มีราคาที่แตกต่างกัน ในส่วนของรายการที่ 9 และรายการที่ 10 ในใบเสนอ
ราคา เป็นกรณีการแยกชุดของสายแลน โดยสายแลนที่ต้องใช้ประมาณ 200 เมตร ทางผู้
เสนอราคา จึงแยกออกมาเป็น 2 ชุด ชุดละ 100 เมตร จึงทำให้รายการที ่เสนออาจ
เหมือนกัน ครับ  

 

- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
กระผม นายบุญยัง สุนันทา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สาย กระผม อยากสอบถามว่า
ร้านแม็คไกด์เวอร์ ตั้งอยู่สถานที่ใด และใบเสนอราคาที่ ได้เสนอมาให้เทศบาลทำไมความ
ชัดเจนจึงต่างกันกับของสำนักปลัดเทศบาล ครับ 

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
กระผม นายสมชาย ดาวเรือง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอนำเรียน
ชี้แจงข้อซักถาม ดังนี้ ร้านแม็คไกด์เวอร์ ตั้งอยู่ที่ 626 บ้านป่ายางผาแตก หมู่ 10 ตำบล
เวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย บริเวณ 4 แยกผาแตก ทั้งนี้ ต้องขออภัยท่าน
สมาชิกสภาทุกท่านด้วยครับ เนื่องจากสำเนาเอกสารที่ได้แจ้งให้ทุกท่านทราบอาจจะไม่ค่อย
ชัดเจนจึงทำให้ไม่สามารถระบุท่ีอยู่ของร้านได้ชัดเจน ครับ  

 

- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ครับ เมื่อไม่มี ก่อนการลงมติขอให้
เลขานุการสภานับองค์ประชุมว่าองค์ประชุมครบหรือไม่ ครับ 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นายสมชาย  ดาวเรือง 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นายสมชาย  ดาวเรือง 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ 

นายบุญยัง  สุนันตา 
สมาชกิสภาเทศบาล 
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- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน    
มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม จำนวน 11 ท่าน ครบองค์ประชุม ครับ 
 
- เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว กระผมจึงขอมติจากท่ีประชุมสภาเทศบาล โดยจะขอมติเห็นชอบ
จากที่ประชุมสภาทีละรายการ นะครับ 

- เริ ่มจากรายการที่ 1 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ เพื่อจัดซื้อ
กล้องวงจรปิดใช้ติดตั้งบริเวณฌาปนสถาน จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน จำนวน 100,000 
บาท ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 
- มีสมาชิกสภา ยกมือ   เห็นชอบ                  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ               เสียง 
   งดออกเสียง              เสียง  (นายสมพงษ์ สมภักดี) 
 

- ต่อไปเป็นรายการที่ 2 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบให้ โอนงบประมาณไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ เพื่อจัดซื้อ
เครื่องเจาะดิน 2 จังหวะรวมดอกเจาะดิน ขนาด 10 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 
จำนวน 6,600 บาท ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 
- มีสมาชิกสภา ยกมือ   เห็นชอบ                  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ               เสียง 
   งดออกเสียง              เสียง  (นายสมพงษ์ สมภักดี) 
 
- ต่อไปเป็นรายการที่ 3 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ เพื่อจัดซื้อ  
รถข ุดขนาดเล ็กต ีนตะขาบ จำนวน 1 ค ัน เป ็นเง ิน จำนวน 485,000 บาท                   
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 
- มีสมาชิกสภา ยกมือ   เห็นชอบ                  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ               เสียง 
   งดออกเสียง              เสียง  (นายสมพงษ์ สมภักดี) 
 

- ต่อไปเป็นการขอความเห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน ตามที่ได้มีการอนุมัติ ให้โอนงบประมาณ   
ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ในเบื้องต้นแล้ว โดยจะขอมติจากที่ประชุมทีละรายการ ดังนี้  

นายวรรณศิลป์  จีระกาศ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม 10 

1 
- 

มติที่ประชุม 10 

1 
- 

มติที่ประชุม 10 

1 
- 
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- รายการที่ 1 จัดซื้อกล้องวงจรปิดใช้ติดตั้งบริเวณฌาปนสถาน จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 
จำนวน 100,000 บาท สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน ขอได้โปรด
ยกมือ ครับ 
 
 
- มีสมาชิกสภา ยกมือ   เห็นชอบ                  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ               เสียง 
   งดออกเสียง              เสียง  (นายสมพงษ์ สมภักด)ี 
 

- ต่อไปรายการที ่ 2 จัดซื ้อเครื ่องเจาะดิน 2 จังหวะรวมดอกเจาะดิน ขนาด 10 นิ้ว   
จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน จำนวน 6,600 บาท สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบอนุมัติ
ให้กันเงิน ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 
 
- มีสมาชิกสภา ยกมือ   เห็นชอบ                  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ               เสียง 
   งดออกเสียง              เสียง  (นายสมพงษ์ สมภักดี) 
 
 
- รายการที่ 3 จัดซื้อรถขุดขนาดเล็กตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน เป็นเงิน จำนวน 485,000 
บาท สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 
 
- มีสมาชิกสภา ยกมือ   เห็นชอบ                  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ               เสียง 
   งดออกเสียง              เสียง  (นายสมพงษ์ สมภักดี) 
 

- ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 4 ข้อ 4.6 

 

- ข้อ 4.6 ญัตติ เรื ่อง ขอพิจารณารับความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในงบลงทุน หมวดค ่าคร ุภ ัณฑ์            
จำนวน 3 รายการ รวมเป็นเงินทั ้งสิ ้น จำนวน 64,000 บาท และขออนุมัติกันเงิน      
(กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) ของกองการศึกษา 

- ขอเชิญท่านรองนายกเทศมนตรีฯ ครับ 

 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม 10 

1 
- 

มติที่ประชุม 10 

1 
- 

มติที่ประชุม 10 

1 
- 
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- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
กระผม นายจำรัส หลวงเป็ง รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย ได้รับมอบหมายจาก
นายกเทศมนตรีฯ ให้เป็นผู้แถลงและชี้แจงญัตติต่อสภาเทศบาล ในระเบียบวาระนี้ กระผม   
ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอพิจารณารับความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในงบลงทุน หมวดค่าครุภ ัณฑ์ จำนวน 3 รายการ            
รวมเป็นเงินทั้งสิ ้น จำนวน 64,000 บาท และขออนุมัติกันเงิน (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน)                
ของกองการศึกษา 

- ทั ้งนี ้ รายละเอียดเหตุผลและความจำเป็น กระผมขอให้ผู ้อำนวยการกองการศึกษา        
เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาล ครับ 

 

-  ขอเชิญผู้อำนวยการกองการศึกษา ชี้แจงต่อที่ประชุม ครับ 

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
กระผม นายสมศักดิ์ รวมสุข ผู้อำนวยการกองการศึกษา ขอชี้แจงรายละเอียดในการขอ
พิจารณารับความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ในงบลงทุน หมวดค่าคร ุภ ัณฑ์ จำนวน 3 รายการ รวมเป็นเง ินท ั ้ งสิ้น           
จำนวน 64,000 บาท และขออนุมัติกันเงิน (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) ด้วยเหตุผลและความ
จำเป็น ดังนี้  

- ด้วยกองการศึกษา มีความจำเป็นต้องขอพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื ่อจัดซื ้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ เพื ่อใช้         
ในการปฏิบ ัต ิงานและทดแทนครุภ ัณฑ์เด ิมซ ึ ่งม ีสภาพชำร ุดตามระยะเวลาการใช ้งาน                 
ตามรายการ ดังนี้ 
- 1. เคร ื ่องคอมพิวเตอร์โน ้ตบุ ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เคร ื ่อง เป็นเงิน             
จำนวน 24,000 บาท  โดยจัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566  
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
- 2. เครื่องโทรศัพท์สำนักงาน แบบไร้สาย จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน  
จำนวน 4,000 บาท โดยจัดหาตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 
- 3. ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 6 ตู้ ๆ ละ 6,000 บาท รวมเป็นเงิน จำนวน 36,000 บาท 
โดยจัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ 
ธันวาคม 2565 
- เนื่องจากมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติ ม 
กำหนดให้เทศบาลอาจมีรายจ ่ายประเภท ค่าคร ุภ ัณฑ์ ฯลฯ ประกอบกับข้อ 27            
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ. 2563 กำหนดให้การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม     

นายจำรัส  หลวงเป็ง 
รองนายกเทศมนตรี 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นายสมศักดิ์  รวมสุข 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
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โอนลด ที ่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี ่ยน หรือโอนไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่         
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น และข้อ 59 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดให้กรณีที่มีรายจ่ายหมวด
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้น
ต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น ได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี ฯลฯ 

- ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้อง และเป็นไปตามกฎหมาย      
และระเบียบที ่เกี ่ยวข้อง กองการศึกษา จึงขอพิจารณารับความเห็นชอบอนุมัต ิโอน
งบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในงบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 64,000 บาท และขออนุมัติกันเงิน 
(กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบญัตติที่ได้แจ้งให้ทุก
ท่านทราบแล้ว ขอได้โปรดพิจารณาต่อไป ครับ 
 

- ตามที ่ท ่านนายกเทศมนตรีฯ ได้ เสนอญัตติในเรื ่องดังกล่าว มีสมาชิกสภาท่านใด             
จะขออภิปรายหรือไม่ครับ ขอเรียนเชิญครับ 

- เมื่อไม่มี ก่อนการลงมติขอให้เลขานุการสภานับองค์ประชุมว่าองค์ประชุมครบหรือไม่ ครับ 
 
- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน    
มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม จำนวน 11 ท่าน ครบองค์ประชุม ครับ 
 
- เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว กระผมจึงขอมติจากท่ีประชุมสภาเทศบาล โดยจะขอมติเห็นชอบ
จากที่ประชุมสภาทีละรายการ นะครับ 

- เริ ่มจากรายการที่ 1 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ เพื่อจัดซื้อ
เครื ่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื ่อง เป็นเงิน จำนวน     
24,000 บาท ของกองการศึกษา ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 
- มีสมาชิกสภา ยกมือ   เห็นชอบ                  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ               เสียง 
   งดออกเสียง              เสียง  (นายสมพงษ์ สมภักดี) 
 

- ต่อไปเป็นรายการที่ 2 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบให้ โอนงบประมาณไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ เพื่อจัดซื้อ
เครื ่องโทรศัพท์สำนักงาน แบบไร้สาย จำนวน 2 เครื ่อง ๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน       
จำนวน 4,000 บาท ของกองการศึกษา ขอได้โปรดยกมือ ครับ 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นายวรรณศิลป์  จีระกาศ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม 10 
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- มีสมาชิกสภา ยกมือ   เห็นชอบ                  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ               เสียง 
   งดออกเสียง              เสียง  (นายสมพงษ์ สมภักดี) 
 

- ต่อไปเป็นรายการที่ 3 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ เพื่อจัดซื้อ    
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 6 ตู้ ๆ ละ 6,000 บาท รวมเป็นเงิน จำนวน 36,000 บาท  
ของกองการศึกษา ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 
 
- มีสมาชิกสภา ยกมือ   เห็นชอบ                  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ               เสียง 
   งดออกเสียง              เสียง  (นายสมพงษ์ สมภักดี) 
 
 

- ต่อไปเป็นการขอความเห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน ตามที่ได้มีการอนุมัติ ให้โอนงบประมาณ   
ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ในเบื้องต้นแล้ว โดยจะขอมติจากที่ประชุมทีละรายการ ดังนี้  

- รายการที ่ 1 จัดซื ้อเครื ่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื ่อง          
เป็นเงิน จำนวน 24,000 บาท สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบอนุมัติให้ก ันเงิน           
ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 
 
- มีสมาชิกสภา ยกมือ   เห็นชอบ                  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ               เสียง 
   งดออกเสียง              เสียง  (นายสมพงษ์ สมภักดี) 
 
 

- ต่อไปรายการที่ 2 จัดซื้อจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์สำนักงาน แบบไร้สาย จำนวน 2 เครื่อง ๆ         
ละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน จำนวน 4,000 บาท สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบอนุมัติ    
ให้กันเงิน ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 
 
- มีสมาชิกสภา ยกมือ   เห็นชอบ                  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ               เสียง 
   งดออกเสียง              เสียง  (นายสมพงษ์ สมภักดี) 
 

มติที่ประชุม 10 

1 
- 

มติที่ประชุม 10 

1 
- 

มติที่ประชุม 10 

1 
- 

มติที่ประชุม 10 

1 
- 
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- รายการที ่ 3 จัดซื ้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 6 ตู้ ๆ ละ 6,000 บาท รวมเป็นเงิน      
จำนวน 36,000 บาท สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน ขอได้โปรด     
ยกมือ ครับ 
 
 
- มีสมาชิกสภา ยกมือ   เห็นชอบ                  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ               เสียง 
   งดออกเสียง              เสียง  (นายสมพงษ์ สมภักดี) 
 

- ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 4 ข้อ 4.7 

 

- ข้อ 4.7 ญัตติ เรื ่อง ขอพิจารณารับความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในงบลงทุน หมวดค ่าคร ุภ ัณฑ์             
จำนวน 6 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 298 ,560 บาท และขออนุมัติกันเงิน 
(กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  

- ขอเชิญท่านรองนายกเทศมนตรีฯ ครับ 

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
กระผม นายจำรัส หลวงเป็ง รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย ได้รับมอบหมายจาก
นายกเทศมนตรีฯ ให้เป็นผู้แถลงและชี้แจงญัตติต่อสภาเทศบาล ในระเบียบวาระนี้ กระผม   
ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอพิจารณารับความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ รวมเป็น
เง ินทั ้งส ิ ้น จำนวน 298 ,560 บาท และขออนุมัต ิก ันเง ิน (กรณีไม ่ก ่อหนี ้ผ ูกพัน)             
ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

- ทั้งนี้ รายละเอียดเหตุผลและความจำเป็น กระผมขอให้ผู ้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ   
เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาล ครับ 

 

-  ขอเชิญผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ ชี้แจงต่อที่ประชุม ครับ 

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
กระผม นายภวุฒิ วงค์ไชย ผู ้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ขอชี ้แจง
รายละเอียดในการขอพิจารณารับความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ รวมเป็น

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นายจำรัส  หลวงเป็ง 
รองนายกเทศมนตรี 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นายภวุฒิ  วงค์ไชย 
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ 

มติที่ประชุม 10 
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เงินทั้งสิ้น จำนวน 298,560 บาท และขออนุมัติกันเงิน (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) ด้วยเหตุผล
และความจำเป็น ดังนี้  

- 1. ด้วยกองยุทธศาสตร์ฯ มีภารกิจและความจำเป็นต้องใช้ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน     
เพื่อจัดกิจกรรมและบริการสาธารณะ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ภารกิจ ผลการดำเนินงาน
ด้านต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลแม่สาย โดยจะต้องปฏิบัติภารกิจทั้งภายในและภายนอก
สถานที่ ดังนั ้น เพื ่อให้การปฏิบัติงานตามภารกิจดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ      
และเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้องขอพิจารณา
อนุมัติโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ตามรายการ ดังนี้ 
- 1) จัดซื ้อลำโพงอเนกประสงค์เคลื ่อนที ่แบบมีล้อลาก จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน         
จำนวน 20,000 บาท เนื ่องจากเป็นครุภัณฑ์ที ่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ จึงจำเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น      
- 2) จ ัดซื ้อเคร ื ่องมัลต ิม ีเด ียโปรเจคเตอร์  พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน           
จำนวน 49,900 บาท  เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ์สำนักงบประมาณ 
- 3) จ ัดซื ้อจอร ับภาพ ชนิดมอเตอร ์ไฟฟ้าพร ้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน            
จำนวน 14,900 บาท เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ 
- 2. ด้วยกองยุทธศาสตร์ฯ มีภารกิจหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ โดยจะต้องดำเนินการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ที่หลากหลาย
ช่องทาง เนื่องจากปัจจุบันกองยุทธศาสตร์ฯ มีครุภัณฑ์ประเภทกล้องบันทึกภาพซึ่งได้ใช้
ปฏิบัติงานมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน อาจทำให้คุณภาพของรูปภาพหรือการบันทึกวีดิโอ
ไม่คมชัด ประกอบกับจำนวนกล้องบันทึกภาพที่มีไม่เพียงพอต่อปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  
เพื่อให้การปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความ
จำเป็นต้องขอพิจารณาอนุมัติโอนตั ้งจ่ายรายการใหม่ เพื ่อจัดซื ้อกล้องบันทึกภาพ         
พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน จำนวน 131,500 บาท เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์      
ที ่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ  จึงจำเป็นต้องตั้ง
งบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น      
- 3. ด้วยกองยุทธศาสตร์ฯ มีความจำเป็นในการจัดซื ้อครุภัณฑ์ ประเภทคอมพิวเตอร์      
พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตัดต่อภาพ ตัดต่อวิดีโอ การจัดทำ
กราฟฟิกที่มีความซับซ้อน และการออกแบบสื่อออนไลน์ 3D รวมไปถึงงานประเภทที่ต้อง
ใช้การ Generate หรือสร้างภาพโดย AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งคอมพิวเตอร์ทั่วไป      
ไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องขอพิจารณาอนุมัติโอนตั้งจา่ย
รายการใหม่ เพื ่อจัดซื ้อเครื ่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน      
จำนวน 68,270 บาท เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที ่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ จึงจำเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น      
- 4. ด้วยกองยุทธศาสตร์ฯ มีภารกิจหน้าที ่ในการจัดกิจกรรมและให้บริการสาธารณะ       
รวมถึงการต้อนรับและรับรองคณะศึกษาดูงานจากหหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนการจัดประชุม
คณะกรรมการด้านต่าง ๆ  เนื่องจากปัจจุบันกองยุทธศาสตร์ฯ ยังไม่มีครุภัณฑ์ประเภทถังต้ม
น้ำไฟฟ้า เพื่อใช้สำหรับให้บริการตามภารกิจดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องขอพิจารณา
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อนุม ัต ิโอนตั ้งจ ่ายรายการใหม่ เพื ่อจัดซื ้อถังต ้มน ้ำไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน            
จำนวน 13,990 บาท เนื ่องจากเป็นครุภัณฑ์ที ่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ จึงจำเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น      
- ด้วยมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กำหนดให้
เทศบาลอาจมีรายจ่ายประเภท ค่าครุภัณฑ์ ฯลฯ ประกอบกับข้อ 27 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
กำหนดให้การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด ที่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น และข้อ 59 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดให้กรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที ่ดิน     
และสิ ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี ้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั ้นต่อไปอีก          
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ ่น  ได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี ฯลฯ 

- ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้อง และเป็นไปตามกฎหมาย      
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จึงขอพิจารณารับความเห็นชอบ
อนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในงบลงทุน 
หมวดค่าครุภ ัณฑ์ จำนวน 6 รายการ รวมเป็นเง ินทั ้งส ิ ้น จำนวน 298,560 บาท             
และขออนุมัติกันเงิน (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ
ญัตติที่ได้แจ้งให้ทุกท่านทราบแล้ว ขอได้โปรดพิจารณาต่อไป ครับ 
 
 

- ตามที ่ท ่านนายกเทศมนตรีฯ ได้ เสนอญัตติในเร ื ่องดังกล่าว สมาชิกสภาท่านใด              
จะขออภิปรายหรือไม่ครับ ขอเรียนเชิญครับ 

 
- เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน    
ดิฉัน นางสาวนฤชล ชุ ่มเรือน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สาย ขอสอบถามการขอ
พิจารณาอนุม ัติจ ัดซื ้อกล้องบันทึกภาพพร้อมอุปกรณ์ ราคา 131,500 บาท ด ิฉัน           
อยากทราบว่า กล้องและอุปกรณ์ดังกล่าว จะมีอายุการใช้งานประมาณกี่ปี ค่ะ 
 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
กระผม นายภวุฒิ วงค์ไชย ผู ้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ขอชี ้แจง
รายละเอียด ดังนี้ กล้องบันทึกภาพพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน มีอายุการใช้งานประมาณ 
10 กว่าปีแล้ว แต่เนื ่องจากปัจจุบันแอปพลิเคชันและโปรแกรมต่าง ๆ มีการพัฒนาขึ้น           
เป็นอย่างมาก จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติซื้อกล้องบันทึกภาพพร้อมอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติที่
เทียบเท่ากันเพ่ิมเติม ซึ่งกล้องและอุปกรณ์ดังกล่าวจะมีอายุประมาณ ไม่ต่ำกว่า 10 ปี ครับ 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นางสาวนฤชล  ชุ่มเรือน 
สมาชกิสภาเทศบาล 

นายภวุฒิ  วงค์ไชย 
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ 
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- สมาชิกสภาท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ครับ ขอเรียนเชิญครับ 
 
 
- เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน    
ดิฉัน นางสาวนฤชล ชุ่มเรือน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สาย ขอเรียนสอบถามเพิ่มเติม 
เนื่องจากเห็นว่าปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วเป็นอย่างมาก ดิฉัน จึงอยาก
เสนอให้กรณีการขอพิจารณาจัดซื้อกล้องหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ประเภทที่มีความทันสมัย 
อยากให้เสนอจัดซื้อประเภทที่มีอายุการใช้งานที่สั้น เพราะจะทันต่อเทคโนโลยีที่มีความ
ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ค่ะ 
  

- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ครับ เมื่อไม่มี ก่อนการลงมติขอให้
เลขานุการสภานับองค์ประชุมว่าองค์ประชุมครบหรือไม่ ครับ 

 
- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน    
มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม จำนวน 11 ท่าน ครบองค์ประชุม ครับ 
 
 
- เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว กระผมจึงขอมติจากท่ีประชุมสภาเทศบาล โดยจะขอมติเห็นชอบ
จากที่ประชุมสภาทีละรายการ นะครับ 

- เริ ่มจากรายการที่ 1 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ เพื่อจัดซื้อ
ลำโพงอเนกประสงค์เคลื่อนที่แบบมีล้อลาก จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน จำนวน 20,000 บาท 
ของกองยุทธศาสตร์ฯ ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 
- มีสมาชิกสภา ยกมือ   เห็นชอบ                  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ               เสียง 
   งดออกเสียง              เสียง  (นายสมพงษ์ สมภักดี) 
 
- ต่อไปเป็นรายการที่ 2 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบให้ โอนงบประมาณไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ เพื่อจัดซื้อ
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน จำนวน 49,900 บาท   
ของกองยุทธศาสตร์ฯ ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 
- มีสมาชิกสภา ยกมือ   เห็นชอบ                  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ               เสียง 
   งดออกเสียง              เสียง  (นายสมพงษ์ สมภักดี) 

นายวรรณศิลป์  จีระกาศ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม 10 

1 
- 

มติที่ประชุม 10 

1 
- 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นางสาวนฤชล  ชุ่มเรือน 
สมาชกิสภาเทศบาล 
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- ต่อไปเป็นรายการที่ 3 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ เพื่อจัดซื้อ
จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน จำนวน 14,900 บาท 
ของกองยุทธศาสตร์ฯ ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 
- มีสมาชิกสภา ยกมือ   เห็นชอบ                  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ               เสียง 
   งดออกเสียง              เสียง  (นายสมพงษ์ สมภักดี) 
 

- ต่อไปเป็นรายการที่ 4 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ เพื่อจัดซื้อ
กล้องบันทึกภาพ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน จำนวน 131,500 บาท          
ของกองยุทธศาสตร์ฯ ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 
- มีสมาชิกสภา ยกมือ   เห็นชอบ                  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ               เสียง 
   งดออกเสียง              เสียง  (นายสมพงษ์ สมภักดี) 
 
- ต่อไปเป็นรายการที่ 5 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ เพื่อจัดซื้อ
เครื ่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน จำนวน 68,270 บาท          
ของกองยุทธศาสตร์ฯ ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 
- มีสมาชิกสภา ยกมือ   เห็นชอบ                  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ               เสียง 
   งดออกเสียง              เสียง  (นายสมพงษ์ สมภักดี) 
 
- ต่อไปเป็นรายการที่ 6 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ เพื่อจัดซื้อถงั
ต้มน้ำไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน จำนวน 13,990 บาท ของกองยุทธศาสตร์ฯ ขอได้โปรด
ยกมือ ครับ 
 
- มีสมาชิกสภา ยกมือ   เห็นชอบ                  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ               เสียง 
   งดออกเสียง              เสียง  (นายสมพงษ์ สมภักดี) 
 

มติที่ประชุม 10 

1 
- 

มติที่ประชุม 10 

1 
- 

มติที่ประชุม 10 

1 
- 

มติที่ประชุม 10 

1 
- 
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- ต่อไปเป็นการขอความเห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน ตามที่ได้มีการอนุมัติ ให้โอนงบประมาณ   
ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ในเบื้องต้นแล้ว โดยจะขอมติจากที่ประชุมทีละรายการ ดังนี้  

- รายการที่ 1 จัดซื้อลำโพงอเนกประสงค์เคลื่อนที่แบบมีล้อลาก จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 
จำนวน 20,000 บาท สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน ขอได้โปรด    
ยกมือ ครับ 
 
- มีสมาชิกสภา ยกมือ   เห็นชอบ                  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ               เสียง 
   งดออกเสียง              เสียง  (นายสมพงษ์ สมภักดี) 
 

- ต่อไปรายการที่ 2 จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อมอุปกรณ ์จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 
จำนวน 49,900 บาท  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน ขอได้โปรด    
ยกมือ ครับ 
 
- มีสมาชิกสภา ยกมือ   เห็นชอบ                  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ               เสียง 
   งดออกเสียง              เสียง  (นายสมพงษ์ สมภักดี) 
 
- รายการที่ 3 จัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ ์จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน จำนวน 
14,900 บาท สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 
- มีสมาชิกสภา ยกมือ   เห็นชอบ                  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ               เสียง 
   งดออกเสียง              เสียง  (นายสมพงษ์ สมภักดี) 
 
 
- ต ่อไปรายการที ่  4 จัดซื ้อกล้องบันทึกภาพ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด เป ็นเงิน          
จำนวน 131,500 บาท สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน ขอได้โปรด    
ยกมือ ครับ 
 
- มีสมาชิกสภา ยกมือ   เห็นชอบ                  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ               เสียง 
   งดออกเสียง              เสียง  (นายสมพงษ์ สมภักดี) 
 
- รายการท ี ่  5 จ ัดซ ื ้อเคร ื ่องคอมพิวเตอร ์พร ้อมอ ุปกรณ์ จำนวน 1 ช ุด เป ็นเงิน              
จำนวน 68,270 บาท  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน ขอได้โปรด    
ยกมือ ครับ 

มติที่ประชุม 10 

1 
- 

มติที่ประชุม 10 

1 
- 

มติที่ประชุม 10 

1 
- 

มติที่ประชุม 10 

1 
- 
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- มีสมาชิกสภา ยกมือ   เห็นชอบ                  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ               เสียง 
   งดออกเสียง              เสียง  (นายสมพงษ์ สมภักดี) 
 
- ต่อไปรายการที ่ 6 จัดซื ้อถังต้มน้ำไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน จำนวน 13,990 บาท   
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 
 
- มีสมาชิกสภา ยกมือ   เห็นชอบ                  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ               เสียง 
   งดออกเสียง              เสียง  (นายสมพงษ์ สมภักดี) 
 
 
- ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  5 
 
เรื่อง  อ่ืน ๆ 

- ขอเชิญท่านรองนายกเทศมนตรีฯ ครับ 
 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
กระผม นายจำรัส หลวงเป็ง รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย ในระเบียบวาระนี้ กระผม   
ขอรายงานความคืบหน้ากรณีเทศบาลตำบลแม่สายขออนุญาตเข้าทำประโยชน์  ในเขตป่า 
ตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 เพื่อก่อสร้างอาคารหรือจัดบริการ
สาธารณะ สำหรับบริการประชาชน ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
รายละเอียด ดังนี้ 

- ตามท่ีสภาเทศบาล ได้มีมติเห็นชอบให้ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า บริเวณอาคาร
อเนกประสงค ์ ช ุมชนแม่สาย -ดอยเวา หม ู ่  1 ตำบลเว ียงพางคำ อำเภอแม ่สาย            
จังหวัดเชียงราย เพื่อก่อสร้างอาคารหรือจัดบริการสาธารณะ ในคราวประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นั้น 
เทศบาลตำบลแม่สายได้ดำเนินการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าดังกล ่าว            
ต่อผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 เชียงราย และในการนี้ สำนักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที ่ 2 เชียงราย ได้รายงานความคืบหน้าการพิจารณาเรื ่องดังกล่าว           
โดยแจ้งให้ทราบว่า ได้มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ออกไปดำเนินการตรวจสอบสภาพป่าบริเวณที่ขอ
อนุญาต ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงรายแล้ว 
ทั ้งนี ้ หากผลการพิจารณาเป็นประการใดจักแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบ        
ในโอกาสต่อไป ครับ 

 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระท่ี  5 

นายจำรัส  หลวงเป็ง 
รองนายกเทศมนตรี 

มติที่ประชุม 10 

1 
- 

มติที่ประชุม 10 

1 
- 
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- สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมของคณะผู้บริหาร ขอเชิญเสนอได้ ครับ 

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
กระผม นายณรงค์ ศรีวรรัตน์ รองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่สาย ขอนำเรียนให้ที่
ประชุมสภาเทศบาลทราบ ดังนี้ ตั้งแต่ได้มีการรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเป็นต้นมา 
และในวันประชุมสภาเทศบาลครั ้งแรก สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 2 ทีม ได้มีการตกลง         
ให้มีการดำรงตำแหน่งประธานสภาและรองประธานสภา โดยขอให้สลับกัน คนละ 2 ปี     
ในวันนี้ ผมจึงขอทำตามข้อตกลงที่ได้ตกลงกันไว้ และขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า กระผม 
นายณรงค์ ศรีวรรัตน์ ขอประกาศลาออกจากตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล ครับ 

 

- ผมเห็นว่าเรื่องนี้ไม่เหมาะสมที่จะพูดในที่ประชุมแห่งนี้ ผมจึงไม่อนุญาตให้พูด ในเรื ่อง
ดังกล่าวในที่ประชุม เพราะเห็นว่ามิใช่เรื่องภารกิจของกิจการสภา ครับ 

- และผมขอยืนยันให้ที่ประชุมทราบว่า ในวันดังกล่าวท่านรองประธานและดร.กฤษ มิได้คุย
หรือตกลงกับผมในเรื่องนี้ครับ ไม่ได้ตกลงว่าจะให้สลับกันเป็นคนละ 2 ปี โดยเรื่องที่พูดคุย
กันเป็นคนละเรื่อง ครับ 

- สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติม ขอเชิญเสนอได้ ครับ 

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
กระผม ดร.กฤษ ไชยดวงจินดา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สาย กระผมมีเรื่องที่จะชี้แจง
ให้สภาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการของคณะผู้บริหาร หลังจากที่สภา
เทศบาลได้มีมติรับรองเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 แล้ว กระผมจึงขอฝากให้กองคลังในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแล
ด้านการเงินและงบประมาณ อยากให้ดูแลเรื่องการใช้จ่ายการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่สภา
เทศบาลได้อนุมัติแล้วในครั้งนี้ ซึ ่งจะเป็นรายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กระผม    
คิดว่าโครงการต่าง ๆ เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์กับประชาชน แต่เมื่อดูโดยรวมแล้ว       
ยังไม่มีอะไรแปลกใหม่ ยังเป็นการตั้งงบประมาณในลักษณะเชิงรับเป็นส่วนมาก งบประมาณ
ที่จัดตั้งในส่วนของงบลงทุน โดยส่วนใหญ่จะเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ ดังนั้น ก่อนที่จะพูดคุย
ในส่วนอื่น กระผมขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณด้านงบลงทุน ในส่วนของ 
การจัดซื้อครุภัณฑ์เห็นว่า ครุภัณฑ์ประเภทไหนที่สามารถเช่าได้ก็ควรเช่า ประเภทไหนที่เช่า
ไม่ได้แต่มีความจำเป็นต้องซื้อก็ควรซื้อ เพราะจะเป็นการเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน 
ซึ่งผมมองว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งจำเป็นต้องซื้อก็ควรซื้อเป็นของเทศบาล แต่สิงไหนที่ไม่จำเป็น  
ต้องซื้อควรดำเนินการเช่า เพราะจะได้ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา และลดค่าใช้จ่ายใน
การจ้างบุคลากรเพิ่มเติม จึงขอให้ทุกท่านได้พิจารณาครับ เพราะหน่วยงานภาครัฐหลาย ๆ 
หน่วยงานรวมถึงท้องถิ่นหลายแห่งก็ใช้วิธีเช่าแทนการซื้อ และเมื่อพิจารณาดูแล้วจะเห็นว่า
การเช่าจะเป็นประโยชน์มากกว่า โดยเฉพาะที่เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายในเบื้องต้นเกี่ยวกับ

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นายณรงค์  ศรีวรรัตน์ 
รองประธานสภาเทศบาล 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

ดร.กฤษ  ไชยดวงจินดา 
สมาชกิสภาเทศบาล 
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เรื่องเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ดังนั้น สิ่งไหนที่สามารถเช่าได้ขอให้พิจารณาเช่า 
เพราะเท่าที่ทราบโดยเฉพาะเรื่องของคอมพิวเตอร์อีกประมาณ 2 – 3 ปี รุ่นที่เราใช้อยู่
ระบบไมโครซอฟก็น่าจะตกรุ่น และจะมีรุ่นใหม่เข้ามา ซึ่งจะเป็นเรื่องของควอนตั้มรวมถึง
การเปลี ่ยนแปลงต่าง ๆ และเรื ่องของบิ ๊กดาต้าซึ ่งจะต้องเข้ามาแทนที่ ดังนั ้น ควรจะ
พิจารณาเป็นการเช่าแทนการซื้อ เพราะปัจจุบันก็มีหลายหน่วยงานภาครัฐที่ใช้วิธีเช่า    
แทนการซื้อ ครับ 

- และอีกหนึ่งเรื่องที่ผมจะขอเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำแต่ละโครงการ อยากให้แต่ละ
กองกลับไปพิจารณาดูว่า กิจกรรมที่ทำแต่ละโครงการ กระบวนการมีส่วนร่วมครบหรือไม่ 
ประโยชน์ตกกับประชาชนมากน้อยเพียงใด กิจกรรมใดที ่ไม่เกิดประโยชน์ต่อชุมชน        
หร ือเก ิดประโยชน์น ้อยมาก ควรปร ับเปลี ่ยนว ิธ ีค ิด  อะไรที ่ทำและใช ้ระยะเวลา               
การดำเนินงานมากเกินไป ลองพิจารณาปรับลดระยะเวลาให้สั้นลง โครงการหรือกิจกรรม
ไหนที่ทำแล้วแต่ไม่ได้รับความร่วมมือจากชุมชนมากเท่าที่ควร ก็ควรจะพิจารณาดูว่าจะทำ
อย่างไรให้เกิดการมีส่วนร่วมในชุมชน โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตเทศบาล
ของเราให้มากขึ้น อย่าพึ่งไปรบกวนชุมชนข้าง ๆ ครับ เพราะที่ผ่านมาจะเห็นว่ากิจกรรม
บางกิจกรรมเฉพาะแค่ 10 ชุมชน ยังไม่มีประชาชนเข้าร่วม ซึ่งมีหลายกิจกรรมมากครับ  
จ ึงอยากให้ลองกลับไปพิจารณาดูว ่า กิจกรรมเหล่านั ้นควรที ่จะต้องจัดอยู ่หรือไม่              
แต่ผมยังยืนยันว่ากิจกรรมเหล่านั้นอาจยังจำเป็นต้องจัดอยู ่ แต่จะต้องปรับรูปแบบใน      
การดำเนินงาน ถ้ามีการเพิ่มกระบวนการการมีส่วนร่วมให้ความสำคัญกับชุมชนก็อาจจะ
ได้รับความร่วมมือมากขึ้น ผมเห็นว่ากระบวนการการมีส่วนร่วมเป็นสิ่งสำคัญ แต่ปัจจุบัน
การมีส่วนร่วมของเทศบาลกับชุมชนยังน้อยอยู่ คำว่าชุมชนของผมมิได้หมายถึงเฉพาะแค่
คณะกรรมการชุมชนนะครับ ยังหมายความรวมถึงประชาชนทั้งหมดชุมชนในพื้นที่ของเรา 
ดังนั ้น ที ่ผมได้กล่าวมาทั ้งหมดนี ้ก็ขอฝากให้แต่ละกอง นำกลับไปคิดและหาวิธี การ         
หรือสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์มากขึ้น 

- และอีกหนึ ่งประเด็น ทราบว่า เทศบาลได้จัดซื ้อครุภัณฑ์ประเภทโดรนเข้ามาแล้ว          
แต่ไม่ทราบว่าได้ใช้ประโยชน์กับโดรนได้มากน้อยเพียงใด เพราะนอกเหนือจากการใช้งาน
เกี ่ยวกับเรื ่องของพิกัด งานแผนที่ภาษี และงานของกองช่างแล้ว ผมมองว่าน่าจะใช้
ประโยชน์ได้มากกว่านี ้ แต่ผมยังไม่เห็นว่าได้นำมาใช้ประโยชน์มากน้อยขนาดไหน       
เพราะครุภัณฑ์ประเภทนี้ เมื ่อซื้อมาแล้วแต่ถ้าไม่ได้ใช้งานจะทำให้เครื่องเสียได้นะครับ     
ขอฝากไว้ด้วยครับ 
 
 
- สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติม ขอเชิญเสนอได้ ครับ 
 
 
- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน    
กระผม นายสมเดช ยอดเชียงคำ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สาย กระผมอยากเสนอแนะ
เกี่ยวกับการนำเสนอขอซื้ออุปรกณ์ต่าง ๆ ขอให้แต่ละกองงานแนบภาพถ่ายและขอให้ติดต่อ

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นายสมเดช  ยอดเชียงคำ 
สมาชกิสภาเทศบาล 






